
บทที ่4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

การวิจยัเร่ือง แนวทางการพฒันาละครโทรทศัน์ไทยกบัการเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

เป็นการวิจยัเพื่อนาํเสนอแนวทางเชิงนโยบายและมาตรการ การสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์เพื่อพฒันา

เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีย ัง่ยืน โดยมีแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย 

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมาจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและผูเ้ช่ียวชาญจากภาคเอกชน นกัวิชาการ โดยผูว้ิจยั

ไดแ้บ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ป

จดัทาํเป็นแบบสอบถามปลายปิด ตามเทคนิคการวิจยัแบบเดลฟาย (Delphi) แบ่งออกเป็น 4 ตอน 

ดงัต่อไปน้ี 

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประเด็นนโยบายและมาตรการส่งเสริมละครโทรทศัน์

ไทยกบัการเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลประเด็นกลยุทธ์สร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทยกบัการ

เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลประเด็นปัจจยัสนบัสนุนการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์

ไทยกบัการเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นแนวทางการพฒันารูปแบบอุตสาหกรรม

สร้างสรรคข์องละครโทรทศัน์ไทย 

 

ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดว้ยการเลือกกลุ่มตวัอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive sampling) และใชว้ิธีการ Snowball เพื่อให้ผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํคนถดัไป 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ในคร้ังน้ีมีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 20 คน แบ่งออกเป็น 

1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในเชิงนโยบายดา้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีทาํหน้าท่ีหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การดูแลเศรษฐกิจสร้างสรรคด์า้นนโยบายและมาตรการ 2) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญระดบัสถานีโทรทศัน์ท่ี

เคยมีการเผยแพร่ละครโทรทศัน์ไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ 3) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นตวัแทนจดั

จาํหน่ายท่ีเป็นตวักลางในการจดัซ้ือ จาํหน่าย รายการละครโทรทศัน์ระหวา่งประเทศ 4) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
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ดา้นนกัวิชาการดา้นส่ือสารมวลชนและส่ือสารการตลาด โดยเป็นผูท่ี้สอนหรือวิจยัเก่ียวขอ้งกบัดา้น

นิเทศศาสตร์ ส่ือสารมวลชน โดยมีประเด็นหลกัในการนาํเสนอ ดงัต่อไปน้ี  

 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลประเด็นนโยบายและมาตรการส่งเสริมละครโทรทศัน์ไทย 

กบัการเป็นอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ เรียงลาํดบัตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1.1  นโยบายและมาตรการของภาครัฐ 

นโยบายและมาตรการในการส่งเสริมละครโทรทศัน์ไทย ตั้งแต่อดีต ละครโทรทศัน์

ของไทยเป็นอุตสาหกรรมบนัเทิงท่ีดาํเนินการโดยเอกชนมาเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ในส่วนของ

นโยบายของภาครัฐส่วนใหญ่ จะเป็นกฎหมายส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ พระราชบญัญติั

ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ.2551 ในความดูแลของกระทรวงวฒันธรรม พระราชบญัญติั การประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ พ.ศ. 2551 ในความดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทศัน์ (กสช.)  

จากผลการสัมภาษณ์พบวา่มีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นต่อนโยบายและ

มาตรการส่งเสริมละครโทรทศัน์ไทยกบัการเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

1.1.1 ประเด็นด้านนโยบายและมาตรการ พบว่า เน่ืองจากยงัไม่มีนโยบายและ

มาตรการเก่ียวกับการส่งเสริมละครโทรทศัน์ไทยกบัการเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างเป็น

รูปธรรมและไม่มีความชดัเจน หน่วยงานต่างๆ ยงัขาดความเขา้ใจท่ีตรงกนัและมีการดาํเนินงานท่ี

เกี่ยวขอ้งในลกัษณะต่างคนต่างทาํ ดงันั้นจึงควรมีการกาํหนดนโยบายและมาตรการในเชิงรุก 

โดยการจดัให้มีองค์กรอิสระท่ีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนยก์ลางตลอดจน 

การส่งเสริมและพฒันากลุ่มคลสัเตอร์ (Cluster) หรือศูนยก์ลาง (Hub) ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

ได้แก่ กมัพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม หรือ CLMV โดยให้มีลกัษณะของการสร้างพื้นท่ีในการ

ทาํงานร่วมกนั (Co-production) ตลอดจนการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา การส่งเสริมการผสมผสาน

ภูมิปัญญาไทยและการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลง

ใหเ้ขา้เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  

1.1.2 ประเด็นด้านการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขนั ไดแ้ก่ การบูรณการความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐ ผูป้ระกอบการ และสถาบนัการศึกษา

ในการอบรมให้ความรู้ การวิจยัและพฒันา การแสวงหาแหล่งเงินทุนทั้งในและระหว่างประเทศ 

เพื่อสนบัสนุนการผลิตละครโทรทศัน์ไทยให้มีคุณภาพ การส่งเสริมให้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิง
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รุกในตลาดทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพของการคุม้ครองทรัพยสิ์น

ทางปัญญา การกาํหนดใหมี้การสร้างสรรคแ์ละผลิตละครโทรทศัน์ไทยใหเ้ป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูง  

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“ภาครัฐทาํตามหน้าท่ี ประเด็นคือถา้มีกฎหมายให้อาํนาจหน้าท่ีทาํ ถา้ไม่มีไม่ทาํ 

เราไม่มียุทธศาสตร์ ปัญหาของเราก็คือว่า อุตสาหกรรมน้ีจริงๆ เป็นอุตสาหกรรมท่ีมูลค่าสูงสุด 

ในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหมด 6 อุตสาหกรรม ท่ีผมพูดถึงคือ ภาพยนตร์ แอนิเมชัน่ เกม โทรทศัน์ 

ดนตรี เพลง จริงๆ แลว้โทรทศัน์เราสูงที่สุด ในมูลค่าอุตสาหกรรมประมาณแสนกว่าลา้นต่อปี 

แต่ปรากฏว่าอุตสาหกรรมน้ีเติบโตดว้ยภาคธุรกิจเอกชน เดินเองไปเอง พูดง่ายๆ ภาครัฐเม่ือก่อน

เป็นการกาํกบั ปัจจุบนัก็ยงักาํกบัภายใต ้กสทช แต่เร่ืองการส่งเสริมไม่มีกฎหมายส่งเสริมโดยตรง 

กฎหมายส่งเสริมโดยตรงมนัมีแค่ภาพยนตร์และวดิีทศัน์ ปี 51 พรบ. น้ีมี 2 ส่วนนะ กาํกบัส่วนหน่ึง

กบัส่งเสริมส่วนหน่ึง แต่วา่ภาพยนตร์มนัก็ครอบคลุมถึง ถา้ตามนิยามนะครับ เป็นหนงัโรง หนงัแผ่น 

แลว้ก็แอนิเมชัน่  มนัคือสามความหมายน้ี” (ประสพ เรียงเงิน, สัมภาษณ์ 28 มีนาคม 2561) 

 

“รัฐรู้หรือไม่ไม่รู้ แต่ว่าผมเคยคุยกบัรัฐดว้ยเยอะ คุยจบก็แบบน้ีครับ คุยเสร็จก็จบ

กนัไป เขาฟังเขาก็รู้ปัญหาหมดเลย แต่ไม่มีใครทาํ รัฐบาลตอ้งมีการกาํหนดแผนยุทธศาสตร์ในการ

พฒันาอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ให้เป็นอุตสาหกรรมบนัเทิงท่ีชัดเจน ให้อุตสาหกรรมละคร

โทรทศัน์เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชิงวฒันธรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กบั

ประเทศไทย” (สุรพล พีรพงศพ์ิพฒัน์, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2561)  

 

“เร่ืองน้ีท่ีผา่นมาไม่ไดรั้บความสนใจนกัจากทั้งภาครัฐและเอกชน จนกระทัง่ละคร

ดงั เป็นกระแสไปทัว่ประเทศ หลายภาคส่วนจึงหันมาเล็งเห็นความสําคญัมากยิ่งข้ึน จริงๆ รัฐควร

ส่งเสริมผูป้ระกอบการผลิตละครโทรทศัน์ไทยทั้งขนาดกลางและขนาดยอ่มให้สามารถพฒันาธุรกิจ 

แลว้ไปลงทุนร่วมกบัประเทศเพือ่นบา้นได ้ซ่ึงจะทาํใหเ้พิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและขยาย

โอกาสดา้นการคา้และการลงทุน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มประเทศ CLMV และอาเซียน” (ป่ินกมล 

มาลีนนท,์ สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“สําหรับเมืองไทยมนัเป็นเร่ืองต่างคนต่างทาํมากกว่าครับ เพราะว่ามนัไม่มีการ

สนบัสนุนจากภาครัฐ อนัน้ีหมายถึงธุรกิจบนัเทิงนะครับ ธุรกิจท่ีเทียบเคียงกนัแลว้ อย่างเร่ืองเพลง 

เร่ืองนักร้อง เร่ืองละครซีรีส์อะไรอย่างน้ีครับ ภาครัฐไม่มาสนับสนุนเร่ืองน้ีอย่างจริงจงัอยู่แล้ว 
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รัฐบาลยงัไม่ค่อยเสนอแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถของผูผ้ลิตละคร

โทรทศัน์ไทยให้มีความคิดสร้างสรรค ์การต่อยอดพฒันาทกัษะเฉพาะในวิชาชีพของผูป้ระกอบการ

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดยอ่ย” (สถาพร พานิชรักษาพงศ,์ สัมภาษณ์ 31สิงหาคม 2560) 

 

“จริงๆ ตวัน้ีผมไม่ค่อยรู้ว่ารัฐบาลมีประเด็นนโยบายอะไร เท่าท่ีดู ผมไม่ค่อยเห็น

รัฐบาล support มากทั้งเร่ืองละครและหนัง ท่ีบริษทัเองก็เขา้ไปทาํตลาดในประเทศกลุ่ม CLMV 

อย่างเขมร อะไรแบบน้ี เราก็ค่อยๆ เอาละครของเราเขา้ไปฉาย ไปทาํให้เขารู้จกัละครไทยให้มาก

ข้ึน” (เอกพจน์ ฉนัทาภรณ์, สัมภาษณ์ 4 ตุลาคม 2560) 

 

“อนัดบัแรกเลยคือ คนของประเทศเราเขาทาํเป็นระดบันโยบายเลยหรือเปล่า บางท่ี

ท่ีเรามีปัญหาเน่ีย บางทีเราไปปิดถนนก็มีปัญหาการกีดขวางการทาํงาน คนในประเทศเราบางทียงัไม่

ค่อยยอมรับ บุคลากรเรายงัไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เหมือนว่าต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างคิด อย่างละคร

มนัลาํบาก เพราะทุนน้อย อยากให้มีกองทุนในการพฒันาผูผ้ลิตละครโทรทัศน์ โดยได้รับการ

สนบัสนุนจากรัฐบาลอยา่งต่อเน่ือง” (ทองสิทธ์ิ โสดาโคตร, สัมภาษณ์ 21 มีนาคม 2561) 

1.2  การดําเนินนโยบายของภาครัฐ 

 จากผลการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นต่อการดาํเนิน

นโยบายของภาครัฐต่อละครโทรทศัน์ไทยกบัการเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ดงัน้ี 

1.2.1 การดาํเนินการนโยบายด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ใน

ปัจจุบนักาํลงัอยู่ในช่วงเร่ิมตน้ของการปรับปรุงขอ้ความในยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์และวดิีทศัน์ ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ในพระราชบญัญติัภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 

2551 ท่ีส่วนใหญ่ยงัเนน้ไปในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวดิีทศัน์ เพื่อเป็นแนวทางให้กบักระทรวง

วฒันธรรม ซ่ึงเป็นผูด้าํเนินการหลกั ใหส้ามารถกาํหนดทิศทางในการส่งเสริมไดอ้ยา่งจริงจงั  

1.2.2 สาระสําคญัของการปรับขอ้ความในยุทธศาสตร์ คือ การใช้คาํว่า content 

เพื่อให้ครอบคลุมถึงละครโทรทศัน์ด้วย ซ่ึงจะทาํให้ละครโทรทศัน์เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันา

ระบบเศรษฐกิจดิจิทลัท่ีมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึนและสามารถผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง 

(Hub) ดา้นเศรษฐกิจดิจิทลั โดยมีรัฐบาลเป็นผูก้าํหนดนโยบายการส่งเสริมและพฒันาผูป้ระกอบการ

ในอุตสาหกรรมดิจิทลัไทย  
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ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“เราเล่ียงครับเพื่อส่งเสริมได้จริง เราใช้คาํว่า Digital Content กับอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ ให้ครอบคลุม Content เพื่อให้มนัครอบคลุมภาพยนตร์ ละครโทรทศัน์อะไร

เขา้มาในน้ี เพราะถา้ใชค้าํวา่ ภาพยนตร์ตามนิยามพระราชบญัญติัภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 

ซ่ึงมีการกล่าวถึงหรือมีการระบุถึงยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 

ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) มนัไม่ครอบคลุม เราจะทาํไม่ได ้บอร์ดก็เลยใชว้ิธีแกไ้ขวา่ ให้ใชค้าํวา่ 

content แทน เพื่อให้มนัครอบคลุมถึงละครโทรทศัน์อะไรไดด้ว้ย เราจะไดส้นบัสนุนไดด้ว้ย มนัเลย

ทาํให้มียุทธศาสตร์ตวัน้ีข้ึนมา ซ่ึงยทุธศาสตร์ระยะท่ีสามเรามองวา่ มนัคืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ท่ีมนัสร้างเงินไดเ้ยอะ แลว้ก็มนัสร้างช่ือเสียงสร้างอะไรไดเ้ยอะแยะ วธีิการก็คือเขียนยทุธศาสตร์ให้

ครอบคลุมงานท่ีเป็นงานโทรทศัน์เขา้มาในน้ีดว้ย เพื่อให้เป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตามยทุธศาสตร์ อนัน้ีคือท่ีมา” (ประสพ เรียงเงิน, สัมภาษณ์ 28 มีนาคม 2561) 

 

“บทบาทของรัฐเน่ีย โดยทัว่ไป ในหน้าท่ีของรัฐบาลไม่ว่าจะสาขาใด ถา้เกิดมนั

ติดขดัเราจะไปส่งเสริมสนบัสนุน แต่ถา้ส่ิงใดมนัไปได ้เราก็จะปล่อยไปตามกลไกของตลาดหรือ

ของสังคม รัฐบาลเองก็จะต้องมีแผนการพฒันาและการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็น

ศูนยก์ลาง (Hub) การผลิตและการสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ แต่ติดอยู่ท่ีว่าถ้าทาํเกินภาระหน้าท่ี 

อาจจะผดิกฎหมายได ้เพราะไม่มีอาํนาจใหท้าํ” (ประสิทธ์ิ อทินวงศ,์ สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

 “ปัจจุบันท่ีรัฐบาลทาํ เน้นการกาํกับ การส่งเสริมทั้ งเร่ืองเน้ือหาและเศรษฐกิจ 

เน้ือหาในท่ีน้ีคือ การส่งเสริมวฒันธรรม ภาพลกัษณ์ประเทศ ทาํไดห้มด ซ่ึงภาครัฐตอ้งทาํหนา้ท่ีเป็น

หน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือน เป็นผูส้นบัสนุน กระตุน้ ตอ้งทาํในลกัษณะการร่วมมือ บูรณาการ

ไม่ให้ซํ้ าซ้อน และตอ้งมีกฎหมายรองรับ ไม่อยา่งนั้นเราทาํไม่ได”้ (ประสิทธ์ิ อทินวงศ์, สัมภาษณ์ 

28 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 1.3  ปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณของภาครัฐ  

 จากผลการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นต่อการบริหาร

จดัการงบประมาณของภาครัฐ ดงัน้ี 

1.3.1 งบประมาณในการสนบัสนุนมีจาํนวนไม่เพียงพอและมุ่งเนน้สนบัสนุนส่ือ

ภาพยนตร์และวดิีทศัน์เป็นหลกั ทาํใหไ้ม่สามารถใหก้ารสนบัสนุนส่ือโทรทศัน์ไดค้ล่องตวั  

1.3.2 งบประมาณของกองทุนสนบัสนุนกระจดักระจายอยูใ่นหลายหน่วยงานของ

ภาครัฐ บางหน่วยงานมีภารกิจซํ้ าซ้อน ทาํให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปอย่างมีเอกภาพ 
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มีโอกาสในการถูกเกล่ียงบประมาณหรือโยกยา้ยงบประมาณไปอยูใ่นส่วนอ่ืนๆ จึงไม่เกิดผลสําเร็จ

เป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน นอกจากนั้นงบประมาณในการสนบัสนุนมีไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นการ

จดัสรรงบประมาณในระบบราชการ หากงบประมาณในปีใดใชไ้ม่หมดหรือใชไ้ดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ

ตามจาํนวนเงิน จะมีผลต่อการของบประมาณในปีถดัไป  

1.3.3 มีการสนับสนุนงบประมาณการวิจยัให้ผูป้ระกอบการ แต่ผูป้ระกอบการ

ขาดประสบการณ์ในการเขียนโครงการวิจยั ทาํให้ไม่สามารถของบประมาณมาทาํการวิจยัเพื่อการ

พฒันาได ้ 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“กองทุนของกรมส่งเสริมวฒันธรรม มีเงินอยู่สองสามร้อยกว่าลา้นบาท แต่ว่ามี

ขอ้กาํหนดเหมือนกนั ว่าจะทาํยงัไงให้ดอกผลมนัเพิ่ม มนัใช้ตวัตน้เงินไม่ได ้ตอ้งใช้เป็นดอกเบ้ีย 

และผลประโยชน์ แค่ใชจ่้ายเงินเดือนศิลปินแห่งชาติก็แทบจะไม่พออยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งไปพูดถึงการทาํ

อยา่งอ่ืน แต่วา่ถา้ท่ี สศร. เน่ีย มนัยงัมีทุนไวท้าํวิจยั เพื่อท่ีจะทาํคอนเทนตต์วัน้ีเพิ่มเติมได ้เสร็จแลว้

มนัยงัมีงบอีกส่วนอยูท่ี่สํานกังานปลดั ซ่ึงเป็นงบกลาง ก็แลว้แต่ท่านปลดัจะใชน้ะครับ ปีหน่ึงมี 80-

90 ล้านเหมือนกนั ซ่ึงตรงนั้นถา้ถามว่าจะมาส่งเสริมกนัจริงๆ ก็ทาํได ้แต่ปลดับางท่านก็ไม่อยาก

เหน่ือย พอถึงหมดปีงบประมาณ หน่วยงานไหนเงินไม่พอ ก็เอางบตวัน้ีไปเกล่ียให้กบักรมต่างๆ น่ี

คือวิธีการบริหารงบประมาณต่างๆ ในกระทรวง” (สุรศกัด์ิ สรรพิทกัษเ์สรี, สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 

2561) 

 

“ก็มี แต่ไม่เยอะ มีอยูปี่หน่ึง ไดเ้งินมาสองร้อยลา้น ผมสนบัสนุนภาพยนตร์ไปสอง

ร้อยลา้น  ตอนนั้นเป็นทุนไทยเขม้แขง็ ทาํไมรัฐบาลให้ขนาดน้ี แต่มนัไม่ต่อเน่ือง มนัเป็นงบกระตุน้

ให้มนัเกิด แต่พอเกิดปุ๊ป วงการหนงัมนัก็เปล่ียนไป ตอนน้ีก็มีเล็กๆ น้อยๆ ตอนน้ีท่ีไดก้็มี ททท. 

แต่ทุนเรามีให้ทุกปีนะครับ ทีน้ีท่ีไม่มีคนไดอ้าจจะเป็นเพราะการเขียน Proposal เพราะเราจาํเป็นตอ้ง

เอาเขา้คณะกรรมการ ในส่วนของกระทรวงวฒันธรรม จะมีกลุ่มเลขานุการภาพยนตร์ ท่ีสนบัสนุน” 

(ประสิทธ์ิ อทินวงศ,์ สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“ตอนน้ีเรามีกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ใช่ไหมครับ ผมก็ไป

ช่วยงานเขาอยู ่แต่กองทุนส่ือขอบเขตครอบจกัรวาลมาก มีทุกอยา่ง การวิจยั แต่การผลิตละครเร่ือง

หน่ึงก็แพงใช่ไหมครับ จะให้ทุนคร้ังละ 10 ล้าน คงไม่ได ้อย่าคิดว่าตวักองทุนส่ือน้ีจะคล่องตวั
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เพราะมีขอ้จาํกดัเยอะมากในความเป็นราชการ รวมถึงมีงบผูกติดอยู่กบัส่วนอ่ืนๆ ค่อนขา้งมาก” 

(วรัชญ ์ครุจิต, สัมภาษณ์ 21 กุมภาพนัธ์ 2561) 

1.4  ผลประโยชน์ทางธุรกจิ  

จากผลการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นเร่ืองผลประโยชน์

ทางธุรกิจ ดงัน้ี 

1.4.1 ภาครัฐและภาคเอกชนมีทศันคติในเชิงผลประโยชน์ต่างกนั โดยภาครัฐมอง

ว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมบนัเทิงทาํให้ภาคเอกชนได้ผลกาํไร รวมไปถึงผลการประกอบการ

บางส่วนนั้นเอกชนไม่เปิดเผยขอ้มูลอยา่งแทจ้ริง เพราะกงัวลเร่ืองของการเสียภาษี และไม่ตอ้งการ

เปิดเผยรายได้ทางธุรกิจให้คู่แข่งขนัเดียวกนัไดรู้้ ทาํให้ไม่สามารถวดัประสิทธิผลของการดาํเนิน

นโยบายได ้ถือเป็นปัญหาของการขบัเคล่ือนนโยบายอีกประการหน่ึง ส่วนภาคเอกชนมีมุมมองว่า 

รัฐบาลมีปัญหาในเร่ืองของการสนบัสนุนเงินลงทุนเน่ืองจาก อุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ไทย เป็น

เร่ืองทางธุรกิจท่ีภาคเอกชนทาํกาํไรในการประกอบธุรกิจไดม้ากโดยไม่จาํเป็นท่ีรัฐจะตอ้งเขา้ไป

เก่ียวขอ้ง   

1.4.2 ภาครัฐควรมีวธีิการส่งเสริมการส่งออกโดยใชก้ลไกทางการตลาดรวมไปถึง

การขายลิขสิทธ์ิการพฒันาระบบคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาของละครโทรทศัน์ไทย ใหส้อดคลอ้ง

กบัมาตรฐานสากล การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและจดทะเบียนทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา การส่งเสริมการจดทะเบียนและใชผ้ลงานสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“ผมเช่ือว่า ภาครัฐคิดเสมอมาว่าอุตสาหกรรมบนัเทิงคืออุตสาหกรรมท่ีเป็นเร่ือง

ของภาคเอกชน ท่ีทาํผลกาํไรให้กบัเอกชนเอง ไม่ไดม้องว่าถ้าสนบัสนุนอย่างถูกตอ้งหรือถูกทาง

หรือสร้างสรรค์พอเน่ีย มนัจะนําออกไปแล้วสามารถท่ีจะสร้าง แบรนด์ประเทศ แล้วก็ส่งออก

วฒันธรรมเราได ้ผมเช่ือวา่ภาครัฐยงัไม่ไดคิ้ดถึงขนาดนั้น ถา้เป็นแกรมม่ีทาํเพลงมาเขาก็กาํไรของ

เขา เม่ือก่อนเขารังเกียจจะตายครับ พวกนกัร้อง เป็นของรกๆ ถา้อยู่ในทีวีก็ไม่ไดอ้ยูใ่นท่ีดีๆ หรอก 

เพราะเขามองวา่มนัเป็นอะไรท่ีมอมเมาเยาวชนหรือเปล่า” (สถาพร พานิชรักษาพงศ,์ สัมภาษณ์ 31

สิงหาคม 2560) 

 

“เร่ืองลิขสิทธ์ิ หรือระบบทรัพยสิ์นทางปัญญายงัไม่ค่อยดี จริงๆ ในตอนแรกรัฐ

ควรเอาไปฉายแบบฟรีๆ เลย เอาละครเราไปฉาย เพื่อให้เขาติด แลว้เราจะไดข้ายลิขสิทธ์ิไดต่้อ มนั

เป็นเร่ืองการทาํตลาด และตอ้งมีการพฒันาระบบคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาของละครโทรทศัน์
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ไทย ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและจดทะเบียน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา การส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ผลงานสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ไทย 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” (เอกพจน์ ฉนัทาภรณ์, สัมภาษณ์ 4 ตุลาคม 2560) 

  

“ใช่ ซ่ึงมนัเป็นผลประโยชน์ทบัซ้อน ท่ีบอกไม่ได ้แลว้มนัไม่ตอ้งเสียภาษี เพราะ

มนัไปขายต่างประเทศ เรียกว่าหลบภาษี เขาก็ไม่อยากเปิดเผย เพราะเด๋ียวคนรู้ว่าเขาขายละครไป

ต่างประเทศแล้วจะไปแจง้ เขาไม่ รู้ว่าวิธีการทํามันมี” (สุรศักด์ิ สรรพิทักษ์เสรี, สัมภาษณ์ 28 

กุมภาพนัธ์ 2561) 

1.5  ความคล่องตัวในการบริหารงาน  

จากผลการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นเร่ืองความ

คล่องตวัในการบริหารงานของภาครัฐ คือ การจดัตั้งหน่วยงานใหม่เป็นรูปแบบองค์การมหาชน 

มีพฒันารูปแบบการบริหารจดัการในลักษณะการทาํงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนใน

รูปแบบความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ให้มีความคล่องตวั

มีประสิทธิภาพและมีการบริหารงานโดยคณะกรรมการ  

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“มองว่าหน่วยงานน้ีควรจะเป็นหน่วยงานท่ีมีความคล่องตวั ซ่ึงบอร์ดเองก็ให้ไป

ศึกษาวิจยัว่า เป็นไปไดไ้หมท่ีจะตั้งเป็นรูปแบบองค์การมหาชน ตอ้งมีพฒันารูปแบบการบริหาร

จดัการหน่วยงานของรัฐท่ีมีภารกิจในการส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ให้มีความ

คล่องตวัและมีประสิทธิภาพ อนัน้ีเราไดง้านวิจยัมาแลว้ เราให้หน่วยงานภายนอกท่ีเป็นกลางวิจยั 

เขาก็เสนอมาว่า ควรจะเป็นองค์การมหาชน เราเสนอบอร์ดไปแล้ว แต่พอเสนอบอร์ดมาเสร็จ 

เกิดอะไรข้ึน พรบ. จดัจา้งปี 60 ให้องคก์ารมหาชนใชร้ะเบียบเดียวกบัภาคราชการ อนัน้ีคือส่ิงท่ีเจอ

ทุกกระทรวง บ่นเหมือนกนัหมดเลย”  (ประสพ เรียงเงิน, สัมภาษณ์ 28 มีนาคม 2561) 

 

“เขาก็มีแนวคิดในการท่ีจะตั้งเป็นองคก์ารมหาชน  คือก็หยิบหลายๆ หน่วยน่ีแหละ

มารวมกัน ตอนน้ีถึงขั้นต้องมีบอร์ดภาพยนตร์แห่งชาติ ผมเป็นคณะอนุกรรมการ ซ่ึงเราก็ต้อง

นาํเสนอไป ตอนน้ียงัไม่ผ่านบอร์ด เขาอา้งวา่สถานะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนัยงัไม่พร้อม 

เพราะมนัใช้เงินเยอะ แต่มองว่ามนัต้องเป็น SDU ร่วมกับระหว่างรัฐบาลกับเอกชน แล้วก็ต้อง

กาํหนดให้อุตสาหกรรมการผลิตละครโทรทศัน์เป็นส่วนหน่ึงในโครงสร้างระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเขม้แข็ง สามารถใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี
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ดิจิทลัในการสร้างสรรค์คุณค่าสินคา้และบริการ จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ ่มให้สูงข้ึน 

ตามเป้าหมายการเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงภายในปี 2579” (ประสิทธ์ิ อทินวงศ์, สัมภาษณ์ 28 

กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“แนวคิดเร่ืองการทาํงานร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและเอกชนในรูปแบบความร่วมมือ

ระหว่างรัฐบาลและเอกชน (Public Private Partnership) หรือท่ีเรียกกันโดยทัว่ไปว่า “PPP” ก็น่าสนใจ

และอาจจะเกิดข้ึนได”้ (เอกพจน์ ฉนัทาภรณ์, สัมภาษณ์ 4 ตุลาคม 2560) 

 

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลประเด็นกลยุทธ์สร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ไทย 

กบัการเป็นอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ เรียงลาํดบัตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 

2.1  กลยุทธ์การสร้างสรรค์/การผลติละครโทรทศัน์ไทย 

จากผลการสัมภาษณ์พบวา่มีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นเร่ืองการสร้างสรรค์

ละครโทรทศัน์ไทย มีขั้นตอนกระบวนการดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 การกาํหนดประเภทเร่ือง (Genre) ของละครโทรทศัน์ไทย  

1) ละครโทรทศัน์ไทยส่วนใหญ่เป็นละครประเภทเร่ืองยาว ละครชุดหรือซีรีส์ 

มีจุดเร่ิมตน้ 2 ลกัษณะคือการนาํบทประพนัธ์นวนิยายท่ีมีอยูแ่ลว้มาดดัแปลง เพื่อนาํมาใชส้ร้างเป็น

ละครโทรทศัน์ หรือโดยการประพนัธ์ข้ึนมาใหม่ แลว้นาํมาสร้างเป็นบทละครโทรทศัน์ โดยนกัเขียน

รุ่นใหม่ซ่ึงเน้ือเร่ืองในรูปแบบน้ีมกัจะเป็นเร่ืองราวท่ีสร้างข้ึนมาตามความตอ้งการของตลาดหรือ

ความสนใจของผูช้ม มีขอ้ดีคือทาํให้ผูช้มติดตามชมละคร เพราะไม่สามารถอ่านนิยายหรือรู้เร่ือง

ล่วงหนา้ได ้ 

2) แนวเร่ือง ส่วนใหญ่นิยมเน้นเร่ืองราวที่ไม่เครียด แนวรักโรแมนติก 

ตลกขบขนั แนวดราม่าหรือละครชีวิต ละครยอ้นยุค ละครแนวผี เร่ืองล้ีลบั หรือละครเขย่าขวญั 

ทั้งน้ีส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัการวเิคราะห์ตลาดของทางสถานี  

3) กาํหนดจากกลุ่มเป้าหมาย โดยละครโทรทศัน์ไทยมีการกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย

ใน 2 ลกัษณะ คือ กลุ่มเป้าหมายเดิมท่ีช่ืนชอบบทประพนัธ์นวนิยายไทยท่ีเคยเป็นท่ีนิยมและถูก

สร้างมาแลว้ จึงมกัจะนาํมาสร้างซํ้ าท่ีเรียกว่าละครรีเมค (remake) ซ่ึงอาจไดรั้บความนิยมหรือไม่ก็

ได ้ส่วนกลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มกัจะเป็นละครวยัรุ่นหรือเรียกวา่ ละครซีรีส์ 

โดยมีการหยิบยกนวนิยายสมยัใหม่หรือการสร้างบทประพนัธ์ข้ึนใหม่ท่ีมีเน้ือหาตรงความตอ้งการ
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เฉพาะกลุ่ม เช่น ละครวายหรือละครชายรักชาย ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นหญิงสาววยัรุ่นซ่ึงมีทั้ง

ผูช้มท่ีติดตามในประเทศและต่างประเทศ 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“ไม่มีอะไรท่ีเหมาะสมตายตวั ละครเร่ืองใดท่ีมี “หน้าละคร” ท่ีดูดี ดูน่าสนใจแค่

ไหน เหมือนมองป๊ัปสนใจปุ๊บอะไรทาํนองน้ี ไม่ไดจ้าํกดัแนวใดแนวหน่ึง คือ มีทุกแนว แต่จากท่ี

ผา่นมา แนวท่ีไดรั้บความสนใจ มกัจะเป็นแนวดราม่า สะทอ้นเร่ืองราวชีวิต สะทอ้นบุคลิกเฉพาะตวั

ของไทย โดยมีแนวสะท้อนชีวิตร่วมสมัยสบายๆ เป็นแนวสอดแทรก” (ป่ินกมล มาลีนนท์, 

สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“โซตสัมนัมาจากนิยาย มนัเป็นนิยายเฉพาะกลุ่มอยูแ่ลว้ มนัเป็นนิยายสําหรับสาว

วาย ก็คือเป็นนิยายชายรักชาย ตวันิยายมนัติดอนัดบั เป็นท่ีช่ืนชอบอยูแ่ลว้ เขาก็เลยหยิบมาทาํ มนัจึง

ไม่เหมือนกบัการคิดซีรีส์เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคิดซีรีส์เพื่อขายซีรีส์ นิยายมนัดงั เขาก็เลยเอามาทาํซีรีส์ดีกวา่” 

(ผดุง สมาจาร, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2561) 

 

“กลยุทธ์ตอนน้ี ถ้าเป็นละครคือ ทาํยงัไงให้คนดูตามดูให้ได้ทุกตอน เดาทางไม่

ค่อยออก ส่วนใหญ่ละครไทยจะสร้างมาจากนิยาย ทุกคนจะเคยเห็นจากนิยายมาแลว้ มนัจะบิดไม่

ค่อยไดเ้ยอะ แลว้ซ่ึงเป็นพล็อตใหม่ๆ มนัก็หนีไม่พน้ โครงสร้างเร่ืองเดิมๆ ของนิยายไทย ขอ้ดีคือถา้

เกิดทาํแลว้ดีกว่าเดิม  มนัดี ทาํแล้วถึงก็โดนวิจารณ์ ตั้งแต่เร่ิมสร้างแลว้ มนัก็จะเป็นข่าวอยู่สักพกั 

ขอ้ดีของการเป็นข่าวคือ คนจะสนใจว่า ถา้เอามารีเมคแลว้มนัจะดีกว่าเก่าหรือไม่ ถา้ทาํมาแลว้ดี 

รับโล่ไปเลย ถ้าทาํไม่ดี ก็ไม่มีอะไร มนัก็จบ เอามาทาํแล้วถูกยุคไหม หรือว่าเอามาตีความใหม่ 

ไม่เป็นนวนิยาย ก็เป็นพล็อตใหม่ (วรรณภรณ์ ศุภสกุลดาํรงค ์, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“ส่ิงท่ีเราสร้าง หรือนาํเสนอไปในตวัละครเน่ีย ผูผ้ลิตเขานึกถึงแต่กลุ่มเป้าหมายใน

ประเทศเท่านั้น ยงัเป็น Domestic อยู่ การท่ีเอาละครไปส่งออกได้ เหมือนกบัมนัเป็นผลพลอยได้

หรือมนัเป็นส่ิงท่ีเอาไปสร้างมูลค่าเพิ่มข้ึนมาได้อีก ผูป้ระกอบการเขายงัไม่ได้มองไปท่ีตลาด

ต่างประเทศ เพื่อจะมาผลิตเป็นละคร เขายงัมองถึงตัวผูช้มในประเทศเป็นหลักอยู่ แล้วพอทํา 

Product ตวันั้นเสร็จปุ๊ป ถึงจะเอาพฒันาไปขยายต่อ แลว้ถา้สมมติมนัไปคลิกกบัตลาดมนัก็ถึงจะไป

ได ้เท่านั้นเอง” (พิทกัษศ์กัด์ิ ทิศาภาคย,์ สัมภาษณ์ 21 ธนัวาคม 2560) 
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2.1.2 การกาํหนดเร่ืองราว (Story) ของละครโทรทศัน์ไทย  

จากผลการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นเร่ืองการ

กาํหนดเร่ืองราวของละครโทรทศัน์ไทย ดงัน้ี  

1) ละครโทรทศัน์เร่ิมตน้จากผูจ้ดัละครโทรทศัน์จะมีการนาํเสนอคดัเลือก

เร่ืองราว  เน้ือหา เสนอกบัผูบ้ริหารสถานีโทรทศัน์เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัให้นํามาสร้างเป็นละคร

โทรทศัน์ โดยคาํนึงถึงเส้นเร่ืองของละคร ว่ามีความน่าสนใจอย่างไร มีความแปลกใหม่มากน้อย

เพียงใด ทั้งในส่วนของการนาํนวนิยายหรือละครโทรทศัน์ท่ีเคยถูกสร้างแล้วมาสร้างใหม่ หรือท่ี

เรียกกนัว่า ละครรีเมค และละครโทรทศัน์ท่ีมีการนาํนวนิยายสมยัใหม่ มาดดัแปลงเพื่อผลิตเป็น

ละครโทรทศัน์ นอกจากน้ี การวางทีมงาน ผูก้าํกบั นกัแสดงนาํ นกัแสดงร่วม ส่วนใหญ่ตอ้งผา่นการ

อนุมติัจากผูบ้ริหารสถานีโทรทศัน์ท่ีเป็นผูดู้แลควบคุมการผลิต 

การกาํหนดเร่ืองราว (Story) โดยส่วนมากนวนิยายท่ีนาํมาสร้างเป็นละคร

โทรทศัน์ท่ีมีความแปลกใหม่ เร่ืองราวท่ีเขม้ขน้ ซ่ึงมกัจะเป็นเร่ืองราวความขดัแยง้ในเร่ืองความรัก 

เพราะเป็นส่ิงท่ีใกลต้วัและผูช้มสามารถเช่ือมโยงกบัตวัเอง หรือผูช้มสามารถเพอ้ฝัน ทดแทนตวัเอง

เป็นนางเอกของเร่ือง เพราะโดยส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายผูช้มละครโทรทศัน์จะเป็นกลุ่มผูห้ญิง 

เน้ือเร่ืองถูกจริตของผูช้ม และเป็นเร่ืองราวท่ีเป็นวฒันธรรมในรูปแบบวฒันธรรมดั้ งเดิมและ

วฒันธรรมร่วมสมยัของคนไทย แต่เร่ืองราวของละครไทยจะไม่มีความสลบัซับซ้อนในเน้ือเร่ือง

มากนัก ซ่ึงจะแตกต่างกับวฒันธรรมการสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ของต่างประเทศ เช่น ละคร

โทรทศัน์ท่ีเรียกวา่ ซีรีส์ฝร่ัง เป็นตน้  

2) การกาํหนดเร่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของละครโทรทศัน์ การกาํหนดเร่ืองราว

จะเปล่ียนไปตามกลุ่มเป้าหมาย โดยผูช้มในเมืองแนวเร่ืองส่วนใหญ่จะเป็นสากลมากข้ึน เน้ือหาจะ

ทนัสมยั เปล่ียนแปลงไปตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ผูช้มดูแลว้จะไดค้วามคิด การตีความ ดูแลว้คิดต่อ

ติดตามต่อเน่ือง และจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ในขณะรับชมละคร ส่วนกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคน

ต่างจงัหวดั เน้ือหาจะตอ้งดูแลว้เขา้ใจง่าย สะทอ้นความเป็นไทย มีความเรียบง่าย  

3) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ควรมีการจดัโครงการประกวดบทละคร

โทรทศัน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อย เสนอโครงเร่ืองท่ีแปลกใหม่ 

สะทอ้นความเป็นไทย เพื่อตอบสนองในส่วนของนโยบายของรัฐเพื่อขอรับการสนับสนุนและมี

เร่ืองราวใหม่ๆ มากข้ึน 
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ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“เดิมมนัเคยมีความเห็นว่า หนังละครหรืออะไรก็ตาม ตอ้งใส่วฒันธรรมเขา้ไป 

การใส่วฒันธรรมถา้คุยกบัภาคธุรกิจ ผูผ้ลิต  ผูบ้ริโภค ครีเอทีฟ เขาบอกวา่ตอ้งใส่อยา่งเนียน ให้คน

เขาไม่รู้สึกวา่ถูกใส่ เขาจะรู้สึกบริโภคแลว้เป็นปกติ  ซ่ึงตรงน้ีกระทรวงเขา้ใจ กระทรวงก็บอกวา่คุณ

จะ Tie in อะไรเขา้ไปก็ตาม เขาดูแลว้ตอ้งมีความรู้สึก จริงๆ แลว้ผูบ้ริโภคอาหารไทยไม่จาํเป็นตอ้ง

บอกว่าอาหารไทยมนัดี เหมือนปัจจุบนัท่ีกินมะม่วงนํ้ าปลาหวาน การะเกดผลิตนํ้ าปลาหวาน มะม่วง

ข้ึนมา คล้ายๆ แดจังกึม อะไรแบบนั้ น คือกระทรวงรับได้กับเร่ืองพวกน้ี” (ประสพ เรียงเงิน, 

สัมภาษณ์ 28 มีนาคม 2561) 

 

“คาํนึงถึงวา่เร่ืองน้ี มีเส้นเร่ืองท่ีน่าสนใจแค่ไหน เป็นพล๊อต หรือมาจากนวนิยาย มี

ความแปลกใหม่ไหม เขม้ขน้มีอะไรน่าสนใจแค่ไหน จะถูกจริตคนดูแค่ไหน ผูเ้ขียนบทเป็นใคร 

รวมไปถึงทีมผลิตและผูก้าํกบั เม่ือเร่ืองผา่นการพิจารณา ต่อจากนั้นจึงจะมาวางใครเป็นนกัแสดงนาํ

ชายหญิง นักแสดงร่วม สําหรับช่องเราไม่ว่าจะเป็นละครก่อนข่าวหรือหลังข่าว เราวางนโยบาย

เดียวกนัหมด คือคุณภาพของการผลิตตอ้งมีคุณภาพ ไม่ไดแ้บ่งวา่เป็นคุณภาพละครเยน็หรือละคร

หลงัข่าวส่วนจะเป็นเร่ืองเดิมๆ เอามารีเมคทาํใหม่ หรือคิดพล๊อตเร่ืองใหม่ ก็เหมือนกนั ส่วนเร่ืองท่ี

สร้างสรรค์ ถ่ายทอดวฒันธรรมไทย ทั้งดั้งเดิมหรือร่วมสมยั ท่ีผ่านมาก็ใช้หลกัการแบบเดียวกนั” 

(ป่ินกมล มาลีนนท,์ สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“เน้ือเร่ืองท่ีดี ท่ีสามารถทาํให้คนดู พอดูเสร็จแลว้ มนัไม่ใช่ไดค้าํตอบแลว้จบ คนดู

ตอ้งเกิดคาํถาม ทาํไมเป็นอยา่งน้ี ตอ้งคิดต่อ เป็นเน้ือเร่ืองท่ีดีท่ีทาํให้เขาสนใจท่ีจะติดตามมนัต่อ ว่า

อะไรมนัเป็นอะไร ตรงน้ีสําคญั เพราะฉะนั้น มนัก็ตอ้งสร้างเน้ือหาท่ีสะทอ้นความเป็นไทยแลว้ก็ 

คือ ประเทศไทยมีขอ้ดีเยอะนะ แลว้ก็มีขอ้เสียเยอะ เราคน้หามนัดีหรือยงั ท่ีเราจะสะทอ้นส่ิงท่ีมนั

เป็นไทยท่ีมนัเป็นขอ้ดีและมีลกัษณะร่วมสมยั จริงๆ เราน่าจะจดัโครงการประกวดบทละครโทรทศัน์ 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการขนาดกลาง และขนาดยอ่ย เสนอโครงเร่ืองท่ีแปลกใหม่ของละคร

โทรทศัน์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐเพื่อขอรับการสนบัสนุน” (นวลน้อย ตรีรัตน์, สัมภาษณ์ 1 

มีนาคม 2561) 

 

“คือเราตอ้งผลิตนกัคิด หรือนกัเขียนบท เท่าท่ีเห็นไม่ค่อยมี โครงการอบรมนกัเขียน 

คือมนัเป็นศาสตร์เฉพาะ คือยอมรับวา่เราไม่มีจาํนวนคนท่ีเป็นนกัเขียนเยอะขนาดนั้น การเรียนการ

สอนก็เป็นระดบั advance ในแง่ของการเขียนมนัก็อาจจะเป็นสูตรเดิมๆ มนัก็จะวนไปวนมา theme 
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เดิม แต่เร่ืองท่ีเป็นลงรายละเอียดมนัไม่มี คือเร่ืองแบบน้ีทาํคนเดียวอาจจะไม่ไหว การเขียนเร่ืองหน่ึง

อาจจะตอ้งมีทีม ทาํไมเราไม่มีละครท่ีเก่ียวกบัอาชีพ เหมือนเกาหลี หรือญ่ีปุ่น หรืออเมริกา องักฤษ 

เป็นหมอก็ยงัจริงจงั ทหาร เราก็จะเป็นแอ๊คชัน่อยา่งเดียว Theme หลกัมนัยงัสูตรเดิมๆ ” (วรัชญ์ ครุ

จิต, สัมภาษณ์ 21 กุมภาพนัธ์ 2561) 

2.2  การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายผู้ชมละครโทรทศัน์ 

 จากผลการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นเร่ืองการวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมายผูข้มละครโทรทศัน์ ดงัน้ี 

2.2.1 กลุ่มผู้ชมในประเทศไทย  

กลุ่มผูช้มในประเทศไทยสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่มหลักใหญ่ๆ คือ 

การแบ่งตามพื้นท่ี และการแบ่งตามลกัษณะเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงส่งผลต่อการออกแบบรายการและการ

นาํเสนอ ดงัต่อไปน้ี 

 1) การแบ่งกลุ่มผูช้มตามพื้นท่ี ประกอบดว้ย กลุ่มคนในเมืองหลวง และกลุ่ม

คนต่างจงัหวดั โดยพิจารณาจากกลุ่มคนท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา รสนิยม ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงคนในกลุ่ม

เมืองหลวงจะเป็นคนท่ีมีการศึกษาสูง มีโอกาสในการได้รับชมละครโทรทศัน์ท่ีหลากหลายจาก

ต่างประเทศ ทาํให้เกิดการเปรียบเทียบละครโทรทศัน์ของไทยว่าเป็นละครท่ีมีเน้ือหาซํ้ าซาก หรือ

เรียกวา่ ละครนํ้ าเน่า ทาํใหผู้ช้มละครโทรทศัน์กลุ่มน้ีตอ้งการรับชมละครท่ีมีรสชาติแตกต่างจากเดิม

ออกไป ผูช้มกลุ่มน้ีช่ืนชอบการดูละครท่ีให้ความคิด มีการตีความ มีสัญลักษณ์ซ่อนอยู่ ซ่ึงจะ

แตกต่างจากผูช้มต่างจงัหวดั จะเป็นคนท่ีรายได้น้อยกว่าหรือไม่ค่อยช่ืนชอบละครโทรทศัน์จาก

ต่างประเทศ โดยส่วนมากกลุ่มคนกลุ่มน้ีจะรับชมละครโทรทศัน์จากสถานีดั้งเดิม เช่น ช่อง 7HD 

ที่เน้นกลุ่มผูช้มหลากหลายวยั หลากหลายรสนิยม ท่ีเรียกว่ากลุ่มแมส (Mass) มีลักษณะกวา้ง

มากกว่า เน้ือหามีระดบักวา้งกว่า สะท้อนถีชีวิตของคนในต่างจงัหวดั ดูง่าย สนุกสนาน ไม่ตอ้ง

ตีความ เน้ือหาไม่ยุง่ยากซบัซอ้นจนเกินไป 

2) การแบ่งตามลกัษณะเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มคนชนชั้นกลาง วยัรุ่นทั้งในเมือง

และต่างจงัหวดั โดยเฉพาะในกลุ่มเมืองจะรับชมสถานีโทรทศัน์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ เช่น ช่อง GMM25 

ที่เน้นเจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche market) กลุ่มวยัรุ่นท่ีมีรสนิยมในการรับชมละครโทรทัศน์

ประเภท “ซีรีส์” ท่ีมีเน้ือหาสะทอ้นวถีิชีวติคนเมือง ตวัละครรูปแบบการดาํเนินชีวติใกลเ้คียงกบัผูช้ม 

นิยมการรับชมละครท่ีตอ้งมีการตีความในเน้ือหาท่ีซบัซ้อน การซ่อนสัญลกัษณ์ต่างๆ ให้ผูช้มคน้หา 

คน้ควา้ หรือไดเ้รียนรู้ความคิดจากเน้ือหาของละคร 



89 

ดงันั้น เจา้ของสถานีโทรทศัน์หรือเจา้ของเงินทุนตอ้งเปิดโอกาสให้ผูผ้ลิต

ละครโทรทศัน์นาํเสนอโครงเร่ือง ของละครโทรทศัน์ท่ีมีรูปแบบแตกต่าง แปลกใหม่ จากละครท่ีมี

อยูใ่นทอ้งตลาดใหม้ากยิง่ข้ึน 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“จีเอ็มเอ็มทีวีมีความชัดเจนอยู่อย่างหน่ึงก็คือ เรามีกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน 

กลุ่มเป้าหมายท่ีเราเจาะเป็น target หลกัก็คือ กลุ่มวยัรุ่น คนรุ่นใหม่ เพราะฉะนั้นละครหรือซีรีส์ท่ีเรา

ทาํออกมา มนัก็จะทาํเพื่อกลุ่มเป้าหมายน้ีนะครับ อนัน้ีตอบชดัมาก มนักวา้งนิดหน่ึงแต่ชดัเจน ก็คือ

เร่ืองท่ีเลือกมา ตวัละครหรือนักแสดงท่ีเลือกมาเล่น ทาํเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายน้ี” (สถาพร 

พานิชรักษาพงศ,์ สัมภาษณ์ 31 สิงหาคม 2560) 

  

“เจา้ของสถานีโทรทศัน์หรือเจา้ของเงินทุนตอ้งเปิดโอกาสให้ผูผ้ลิตละครโทรทศัน์

นาํเสนอโครงเร่ือง ของละครโทรทศัน์ท่ีมีรูปแบบแตกต่าง แปลกใหม่ จากละครท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาด

ใหม้ากยิง่ข้ึน เพราะทุกวนัน้ีกลุ่มเป้าหมายมีความเฉพาะมากข้ึน คนในเมืองหลวงเอง ผูใ้หญ่อาย ุ60-

70 บางทีก็เบ่ือกบัละครท่ีทาํซํ้ าๆ บ่อยๆ” (ตวงทอง ศรประเสริฐ, 16 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“ช่อง 7 อาจจะมองแมส หรือรากหญ้า เพราะฉะนั้นโปรดกัชั่นไม่ตอ้งดีมาก ถ้า

ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูช้ม แต่ของเรามนัเป็นพวก middle class แม่บา้นเราก็มีหลายระดบันะ ระดบั

ล่างก็มี เราแบ่งท่ีรสนิยม บางทีเราไม่ไดแ้บ่งท่ีรายได ้ไม่ไดแ้บ่งวา่เขาเป็นต่างจงัหวดัหรือกรุงเทพ 

ของเราบางอยา่งเขาดูไม่ได ้แต่บางคน รวยนะ การศึกษาสูงดว้ย แต่ไม่ดูของเรานะ พี่สาวพี่หกสิบกว่า 

คนหน่ึงชอบบุพเพสันนิวาสมาก อีกสองคนไม่ดูเลย ไม่ชอบดว้ย อีกคนหน่ึงดู ช่อง7 ตอนน้ีคนแก่ดู

ช่องวนั เพราะเป็นลูกทุ่ง  ท่ีจบมหาวิทยาลยับางทีดูช่อง7 นะ ไม่เก่ียวอีกเหมือนกนั มนัเป็นรสนิยม” 

(สุรพล พีรพงศพ์ิพฒัน์, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2561) 

 

“แต่ลองสังเกตดูนะครับวา่คนในเมืองกรุงเทพ ตอนน้ีท่ีบางกลุ่ม พูดออกมาแอนต้ี 

เหมือนว่า ทาํไมละครไทยมีแต่นํ้ าเน่า มีแต่อะไรแย่ๆ เน่ีย จริงๆ ในต่างจงัหวดัก็ยงัขายได้ แต่คน

กรุงเทพเองเน่ีย ท่ีเขาพฒันาไปแลว้ เด๋ียวน้ีอินเทอร์เน็ตมนัเร็วไง เขาก็มีทางเลือกมากข้ึน บางทีคน

ต่างจงัหวดัเขาก็อยากดูอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ เหมือนกนั มนัเป็นรสนิยมท่ีแตกต่างของคนในแต่ละ

พื้นท่ี” (เอกพจน์ ฉนัทาภรณ์, สัมภาษณ์ 4 ตุลาคม 2560) 
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 2.2.2 กลุ่มผู้ชมต่างประเทศ 

  จากผลการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นเร่ืองกลุ่ม

ผูช้มต่างประเทศ ดงัน้ี 

 1) ภาครัฐอาจจะตอ้งกาํหนดพื้นท่ีของกลุ่มเป้าหมายในการส่งออกละคร

โทรทศัน์ ซ่ึงจะเป็นกลุ่มประเทศเพื่อนบา้นใน CLMV ไดแ้ก่ กมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม รวมไปถึง 

ประเทศจีน โดยมีการกาํหนดเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัขอ้กาํหนดของแต่ละประเทศ ทั้งในดา้นวฒันธรรม 

ศาสนา ค่านิยม เพื่อส่งออกละครโทรทศัน์ไทย โดยผา่นหน่วยงานท่ีรัฐบาลกาํหนดภาระหน้าท่ีให้เป็น

ผูด้าํเนินการ  

 2) ภาครัฐควรสนบัสนุนให้มีการคดัเลือกละครโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาส่งเสริม

วฒันธรรมไทย หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อส่งออกไปฉายในตลาดต่างประเทศอย่าง

ต่อเน่ือง 

 3) ภาครัฐควรมีงบประมาณในการทาํวิจยัร่วมกนัระหว่าง ภาครัฐ เอกชน 

สถาบนัการศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมของผูบ้ริโภค เป็นการสะทอ้นขอ้มูลทางการตลาด

อยา่งแทจ้ริง 

4) การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผูช้มท่ีมีแนวโนม้การรับชมผา่นเทคโนโลย ี

เช่น รับชมผ่านอินเทอร์เน็ต มีจาํนวนมากข้ึนเร่ือยๆ ตามการพฒันาของเทคโนโลย ีซ่ึงในปัจจุบนั

ประเทศไทยเร่ิมมีละครซีรีส์ท่ีผลิตข้ึนเพื่อเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์เพียงอยา่งเดียว 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“เราอาจจะตอ้งกาํหนดพื้นท่ีของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะส่งออกละครโทรทศัน์ เช่น 

ประเทศในกลุ่ม CLMV ประเทศจีน เพื่อกาํหนดเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัขอ้กาํหนดของแต่ละประเทศ 

วฒันธรรม ศาสนา และค่านิยมในสังคม รวมไปถึง มีองคก์รอิสระ บริษทัจดัจาํหน่ายหรือใครท่ีทาํ

หน้าท่ีเป็นผูแ้ทนในการติดต่อเจรจาระหวา่งรัฐต่อรัฐ รัฐกบัเอกชนของแต่ละประเทศ ในการร่วม

เจรจากบัเอกชนเพื่อส่งออกละครโทรทศัน์ไปต่างประเทศ” (พิทกัษ์ศกัด์ิ ทิศาภาคย,์ สัมภาษณ์ 21 

ธนัวาคม 2560) 

 

“อย่างตอนน้ีท่ีมี อย่างตลาดจีนเข้ามาอะไรอย่างเน้ีย คนจีนเขาเองค่อนข้างรับ

ศิลปะและก็รับสินคา้ของไทยอยูแ่ลว้ อยา่งซีรีส์อะไรอยา่งเน้ีย คนจีนเขาก็ดูซีรีส์ไทยอยูเ่ร่ือยๆ อยูแ่ลว้ 

คราวน้ีก็เลยถา้ยอ้นถามว่า ถา้เราจะเจาะกลุ่มตลาดจีนให้มากข้ึนมนัเจาะยงัไง ผมก็ยงัไม่มีคาํจาํกดั

ความนะ มนัก็เหมือนกบัวา่ทาํไมเราถึงดูซีรีส์เกาหลี ทาํไมซีรีส์เกาหลีถึงเจาะเราได ้เพราะคุณภาพ
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มนัได้ บทมนัดี นักแสดงเขาเล่นดี คือเป็นเร่ืองของ quality คือถ้า quality มันสูงพอท่ีสากลเขา

ยอมรับ เขาก็พร้อมท่ีจะเอาของเราไปฉายอยูแ่ลว้” (ผดุง สมาจาร, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2561) 

 

“ตอนน้ีเขาเร่ิมฮิตอินเทอร์เน็ตทีวีเหมือนเราครับ คือเร่ิมมีการดูผา่นเวบ็ เขามีเวบ็ซีรีส์

มากข้ึนและเร่ิมมีอิทธิพลมากข้ึนเร่ือยๆ เป็นการเติบโตของคนรุ่นใหม่และการเติบโตของ

เทคโนโลยีเหมือนบา้นเราครับ อย่างบา้นเราตอนน้ีเร่ิมมีซีรีส์ ละคร ท่ีทาํเพื่อออนไลน์อย่างเดียว 

โดยเฉพาะมากข้ึนเร่ือยๆ อย่างเร่ืองคุณแม่วยัใส เป็นการ Co-Production ระหว่างเรากบั Line TV 

แลว้ก็ออกอากาศเฉพาะในไลน์ทีวี ออนไลน์เฉพาะใน Line TV เท่านั้น ออนไลน์อยา่งเดียว ซ่ึงของ

จีนเขานําหน้าไปแล้ว เขามีแบบน้ีเยอะมาก ของเราเพิ่งจะเร่ิมต้น” (สถาพร พานิชรักษาพงศ์, 

สัมภาษณ์ 31 สิงหาคม 2560) 

 

“รัฐบาลน่าจะสนับสนุนให้มีการคัดเลือกละครโทรทัศน์ท่ีมีเน้ือหาส่งเสริม

วฒันธรรมไทย หรืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่งออกไปฉายในตลาดต่างประเทศอย่าง

ต่อเน่ือง อยา่งตอนน้ีจีน เราก็บุกตลาดเขาไดพ้อสมควร ถามวา่การท่ีเราบุกตลาดเขาไดเ้พราะอะไร 

ถ้าเราจะเอาละครของเราเป็นอุตสาหกรรมเพื่อไปขาย ตอ้งมีปัจจยัอะไรมาเก่ียวข้อง” (ชมพูนุช 

ปัญญไพโรจน์, สัมภาษณ์ 16 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“จริง  ๆน่าจะมีงบประมาณ ในการทาํวิจยัร่วมกนัระหวา่ง ภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชม ของผูบ้ริโภค เพื่อเป็นการสะทอ้นขอ้มูลทางการตลาดอยา่งแทจ้ริง” 

(ธวชัชยั จิตรภาษน์นัท,์ สัมภาษณ์ 15 กนัยายน 2560) 

 

“ผมคิดวา่เพื่อนบา้นเรา เราตอ้งดูตลาดก่อน ว่าเราจะไปท่ีตลาดไหน แลว้เราก็ไป

ตลาดท่ีเราสามารถเจาะแล้วก็เขา้ถึงได้ แน่นอนนั่นคือ ตลาดเอเชีย แล้วเราก็ไปดูว่าเอเชียภูมิภาค

ไหน เอเชียเหนือ เอเชียใต ้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แลว้เราก็ทาํการเจาะจริต เจาะความชอบของเขา 

แล้วก็ส่งเสริม พัฒนาตัวโปรดักให้มันไปล้อกับจริตของคนพวกนั้ น ผมเช่ือว่าเราทําได้แน่”  

(เอกพจน์ ฉนัทาภรณ์, สัมภาษณ์ 4 ตุลาคม 2560) 

2.3  การตลาดของละครโทรทศัน์ไทย 

จากผลการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นเร่ืองการตลาด

ของละครโทรทศัน์ไทย ดงัน้ี   
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 2.3.1 ภาครัฐควรมีการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาการสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์

ไทย โดยใหมี้การทาํวจิยัในการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ ผลกัดนัใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์ในเชิง

พาณิชยแ์ละเชิงสังคม โดยมีการใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดในเชิงรุกและเชิงรับในตลาดกลุ่มเป้าหมาย

เดิมและตลาดกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

2.3.2 การจดักิจกรรมพบปะร่วมกบัแฟนละครโทรทศัน์ทั้งในและต่างประเทศ 

โดยการใหด้ารานกัแสดงของละครโทรทศัน์มาพบปะกบัผูช้มละคร เพื่อใหน้กัแสดงและผูช้มกลุ่มน้ี

รู้สึกวา่มีสิทธิพิเศษกวา่คนอ่ืนๆ  

2.3.3 การทาํการตลาดออนไลน์ เป็นการทาํควบคู่ไปพร้อมกับช่วงระยะเวลาท่ี

ละครโทรทศัน์ออกอากาศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่เตือนให้ผูช้มท่ีเป็นแฟนประจาํไม่ลืมท่ีจะติดตาม

รับชม และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ละครกับผู ้ชมท่ีไม่ใช่แฟนประจาํให้มาติดตามรับชม 

นอกจากน้ีแล้ว ละครโทรทศัน์เร่ืองใดมีเน้ือเร่ืองหรือมีกระแสอะไรเกิดข้ึนในสังคมหรือในส่ือ

สังคมออนไลน์จะเป็นช่องทางใหผู้ช้มเขา้มาสืบคน้ขอ้มูล จนกระทัง่กลายมาเป็นแฟนประจาํในการ

ติดตามละครโทรทศัน์เร่ืองนั้นๆ ได ้รวมไปถึงการส่ือสารกบักลุ่มผูช้มให้มากยิ่งข้ึน โดยการวาง

กลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกนัระหว่างภาครัฐ เจา้ของเงินทุน และผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ในการทาํ

การตลาดส่งออกละครโทรทศัน์ 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“รัฐบาลน่าจะส่งเสริมการวิจยัและพฒันาการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทย ให้มี

การทาํวจิยัในดา้นน้ี ผลกัดนัใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยแ์ละเชิงสังคม โดยใชก้ลยทุธ์ทาง

การตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเป้าหมายทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ จริงๆ ในต่างประเทศ 

ละครไทยเขาช่ืนชอบมาก แต่ทางเรายงัไม่ไดไ้ปสํารวจและมีขอ้มูลมากพอ” (ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์, 

สัมภาษณ์ 16 เมษายน 2561) 

 

“จริงๆ ตอ้งบอกวา่พอตวัซีรีส์มนักระจายไปไดด้ว้ยตวัของมนัเอง ภายในกลุ่มของ

คนท่ีเป็นผูช้ม มีคนเอาไปปล่อยในจีน มนัก็กระจายในจีน มีคนไปปล่อยในฟิลิปปินส์มนัก็กระจาย

ในฟิลิปปินส์ มนัเกิดกระจายไดด้ว้ยตวัของกลุ่มคนดูของเขากนัเอง พอหลงัจากมนัเร่ิมเกิดกระแส 

ส่ิงท่ีทาํหลงัจากนั้นคือการทาํการตลาดแบบ Meet&Greet โดยการจดัใหน้กัแสดงกบัแฟนคลบัไดม้า

พบเจอกนั แล้วก็มีการแสดง ซ่ึงก็เป็นกระแสอย่างหน่ึง หรือถ้ามองในแง่ของธุรกิจคือ เป็นการ

กอบโกยรายไดห้ลงัจากท่ีซีรีส์ดงั” (ผดุง สมาจาร, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2561) 
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“เราใช้โซเชียลเพื่อผลกัดนั คนดูทีวีให้ตามดู เพราะคนดูทีวีบางที ลืมดู ไม่ทนัได้

ตามดูมาดูอีกที” (สุรพล พีรพงศพ์ิพฒัน์, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2561) 

 

“กลยุทธ์การตลาดตอนน้ี ตอ้งเปล่ียนความคิดน้ีว่า คนดูละครคือคนทัว่ประเทศ 

ในขณะท่ีสินคา้ประเภทอ่ืนใช ้influencer ทางอินเทอร์เน็ตมากมาย ละครยงัไม่มีการทาํเร่ืองน้ีอยา่ง

จริงจงัเลย ละครยงัมีแค่คนท่ีดูแลว้ไปรีวิวในพนัทิป ในขณะท่ีส่ือออนไลน์อ่ืนไม่ใช้เลย มีรายการ

หลายรายการท่ีใชแ้ลว้ไดผ้ล มีลกัษณะเป็น trance media คือ ออนไลน์ตอ้งตามท่ีกาํลงัไลฟ์อยูด่ว้ย

ในทีวี คือตอ้งคู่กนัไป แลว้พอคนดูจบก็สามารถเขา้มามีส่วนร่วมกบัคนอ่ืนท่ีดูในเพจในหน้าของ

ละครนั้นได้  ตอ้งหาวิธีใช้ส่ือออนไลน์ ให้เวิร์คกว่าน้ี ตอ้งมีคนมาวาง strategy เร่ืองส่ือออนไลน์ 

หรือแมแ้ต่เร่ืองการตดัต่อ ท่ีจะทาํเป็นหนงัตวัอยา่ง เพื่อท่ีจะเร้าใจใหค้นมาดู” (ตวงทอง ศรประเสริฐ

, สัมภาษณ์ 16 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“ละครไทยควรจะเป็นการวางกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกนัระหวา่งรัฐบาล เจา้ของ

เงินทุน และผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ในการทาํการตลาดส่งออกละคร อย่างบุพเพสันนิวาส น่ีเป็น

กรณีศึกษามากเลยนะ ท่ีสินคา้ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต คนในหลากหลายวงการต่างพากนัมาช่วยดนั

กระแส และทาํใหเ้กิดการส่งต่อกนั” (ชมพนุูช ปัญญไพโรจน์, สัมภาษณ์ 16 เมษายน 2561) 

 

ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลประเด็นปัจจัยสนับสนุนการสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ไทย 

กบัการเป็นอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 

 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ เก่ียวกบัปัจจยัภายในและภายนอก 

เรียงลาํดบัตามประเด็นดงัต่อไปน้ี 

3.1  ปัจจัยภายในทีม่ีผลต่อการสนับสนุนการสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ไทย 

 จากผลการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นต่อปัจจยัภายใน

ดา้นการบริหารงาน การบริหารบุคลากร งบประมาณ เคร่ืองมือ การสร้างสรรค์เน้ือหาละครโทรทศัน์ไทย 

และการวเิคราะห์ศกัยภาพท่ีมีผลต่อการสนบัสนุนการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทย ดงัน้ี  

3.1.1 ด้านการบริหารงาน ในอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ ภาคเอกชนผลิตละคร

โทรทศัน์ โดยมีฐานผูช้มในประเทศเป็นหลกั เม่ือละครโทรทศัน์ออกอากาศจบสมบูรณ์ บางบริษทั

จึงนาํละครไปเสนอขายลิขสิทธ์ิในต่างประเทศ โดยมีการซ้ือขายในงานมหกรรมบนัเทิงในต่างประเทศ 

การบริหารงานดา้นการส่งออกเน้ือหาละครโทรทศัน์ไทย การซ้ือขายอิสระแล้วแต่ว่าบริษทัใดมี
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ประสบการณ์ในการขายลิขสิทธ์ิละครโทรทศัน์และมีช่องทางในการผลกัดนัให้ละครโทรทศัน์

โทรทศัน์เป็นสินคา้ของบริษทัได ้ 

ภาครัฐสามารถสนับสนุนการส่งออกละครโทรทศัน์ไปต่างประเทศ โดยจดัตั้ ง

องค์กรอิสระทาํหน้าท่ีกาํหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันา ส่งเสริมละครโทรทศัน์หรือบริษทัจดั

จาํหน่ายท่ีทาํหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนในการติดต่อเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐ รัฐกบัเอกชนของแต่ละประเทศ 

ในการร่วมเจรจาเพื่อส่งออกละครโทรทศัน์ได ้

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“ท่ีผา่นมา บริษทัส่งออกละครมาเป็นเวลานานแลว้ ทั้งในงานมหกรรมดา้นบนัเทิง

ในต่างประเทศ และการลงนามร่วมสัญญาเป็นพนัธมิตรดา้นธุรกิจ และขณะน้ีการส่งออกละครก็มี

นโยบายและมาตรการอยา่งจริงจงัท่ีจะผลกัดนัละครให้เป็นสินคา้ของบริษทั” (ป่ินกมล มาลีนนท์, 

สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2561)  

 

“เราตั้งหน่วยงานข้ึนมาเล็กๆ ดิวพวกน้ี แลว้เราก็ไม่ได้ดิวเองทั้งหมดนะ เราก็มี

โบรกเกอร์ เรามีตวัแทนของจีนท่ีเขาอยูใ่นประเทศไทย ท่ีมาตั้งเพื่อซ้ือหาคอนเทนต ์ก็เหมือนเราไป

ซ้ือคอนเทนตต่์างประเทศ บางทีเราก็ไม่ไดซ้ื้อตรง มนัไม่คุม้ เราไม่ไดซ้ื้อเยอะ จะวิ่งไปหาเขาทาํไม 

เพราะสมัยน้ีเราก็โทรกัน ใช้ไลน์คุยกัน อีเมล์หากัน แค่น้ีก็จบแล้ว” (สุรพล พีรพงศ์พิพ ัฒน์ , 

สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2561) 

 

“ท่ีผ่านๆ มารัฐบาลก็ไม่ไดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งใดๆ ปล่อยให้มนัเป็นไปตามธรรมชาติ

ของกลไกตลาด ของอุตสาหกรรมของมนัไปโดยเฉพาะ ถา้จะถามวา่รัฐบาลจะมาส่งเสริมให้ละคร

เป็นสินคา้ไหม ผมว่าถ้ารัฐบาลเขา้มาเก่ียวมนัก็สู้เอกชนทาํเองไม่ได ้ถ้ารัฐบาลจะเขา้มาเก่ียวขอ้ง

อาจจะเป็นองค์กรท่ีเขา้มาสนบัสนุนให้ขบัเคล่ือนไดง่้ายข้ึนจะดีมากกว่า อาจจะเป็นองค์กรอิสระ 

โดยกาํหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันา ส่งเสริมละครโทรทศัน์บริษทัจดัจาํหน่ายท่ีทาํหน้าท่ีเป็น

ผูแ้ทนในการติดต่อเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐ รัฐกบัเอกชนของแต่ละประเทศ ในการร่วมเจรจาเพื่อ

ส่งออกละครโทรทศัน์” (พิทกัษศ์กัด์ิ ทิศาภาคย,์ สัมภาษณ์ 21 ธนัวาคม 2560) 

 3.1.2 ด้านบุคลากร 

จากผลการสัมภาษณ์พบวา่มีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นต่อปัจจยั

ดา้นบุคลากร ดงัน้ี 
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 อุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ไทยมีบุคลากรท่ีดีและมีความสามารถในการ

สร้างสรรค์ ได้แก่ ทีมงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ซ่ึงมีผลงานการผลิตกบัละครโทรทศัน์หรือ

ภาพยนตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่จาํนวนบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการเขียนบทละคร

โทรทศัน์ยงัมีจาํนวนนอ้ยและไม่เพียงพอต่อการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ให้มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน 

ลกัษณะการทาํงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ส่วนใหญ่เป็นการทาํงานอิสระ 

ไม่ใช่พนกังานประจาํ ทาํให้ไม่มีความมัน่คงในการทาํงาน ขนาดสวสัดิการต่างๆ ท่ีจาํเป็น การไดรั้บ

สิทธิลดหยอ่นภาษี การรักษาพยาบาล ภาครัฐจึงควรส่งเสริมให้แรงงานในอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ 

ในระดบัปฏิบติัการทั้งในรูปแบบของพนกังานประจาํและพนกังานอิสระ มีรายไดท่ี้มัน่คงสมํ่าเสมอ 

ไดรั้บสวสัดิการท่ีดีจากรัฐ เช่น การไดรั้บสิทธิลดหยอ่นภาษี การรักษาพยาบาล บุคลากรในอุตสาหกรรม

ละครโทรทศัน์ควรไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ การพฒันาให้มีความคิด

สร้างสรรค์ มีการต่อยอดพฒันาทกัษะเฉพาะในวิชาชีพร่วมกับสถาบนัการศึกษาหรือการจดัตั้ ง

สถาบนัการวจิยัพฒันาและอบรมเฉพาะดา้น 

 

 ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“เรามีคนเขียนบท ท่ีเก่งน้อย คนเขียนบทเก่งๆ จะมีอยู่ไม่ก่ีคน กลายเป็นว่าในปี

หน่ึง สมมติเราทาํหนงั 50 เร่ือง คนเขียนบทท่ีเก่งๆ จะมีอยูป่ระมาณ 3-4 คน มนัก็เขียนบทได ้3-4 

เร่ือง ลดหลัน่กนัไป อนัไหนดีมนัก็จะดี อนัไหนไม่ดีมนัก็จะแบบทาํมาให้ช่องเวลามนัเต็ม ถา้จะพฒันา

ยงัไงให้มนัเพิ่มมากข้ึน ผมมองวา่ อยู่ท่ีบทก่อน ส่วนท่ีต่างชาติทาํไมมาจา้งเรา เพราะถูกและดี ใช่ 

เพราะค่าแรงเราถือวา่ไม่ไดแ้พง เป็นราคาท่ีไม่แพง แลว้ก็ quality ของงานก็ไม่น่าเกลียด ในบรรดา 

AEC เพื่อนบา้นเรา ประเทศไทยเราค่อนขา้งนาํท่ีสุดในการผลิตพวกส่ือภาพยนตร์และส่ือวีดิโอ” 

(ผดุง สมาจาร, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2561) 

 

 “ปัญหาหลกัๆ เลยในปัจจุบนัคือ เร่ืองของผูเ้ขียนบท ท่ีหายากมากในปัจจุบนั คน

หน่ึงรับเขียนหลายเร่ืองมาก ทาํให้การผลิตบทออกมาชา้ ก็เปิดกลอ้งถ่ายทาํไดช้า้ เน่ืองจากนโยบาย

ช่องหากยงัไม่มีบทเกินคร่ึงเร่ือง จะยงัไม่ให้ถ่ายทาํ ปัญหาน้ีจึงพวัพนัไปหมด และตอนน้ีขั้นตอน

การผลิตทั้งทางช่องและผูจ้ดัพิถีพิถนัมากข้ึน เพื่อใหล้ะครออกมาแลว้ถูกใจคนดูมากท่ีสุด” (ป่ินกมล 

มาลีนนท,์ สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2561) 

“ตอนน้ีบุคลากรดีๆ ในประเทศไทยตอนน้ีเราหายากมาก เพราะอยู่กนัไม่รอด 

เงินน้อยจริงๆ โดยส่วนใหญ่เขาจะเป็นฟรีแลนซ์กนั เพราะว่าพนักงานใหญ่ๆ จะไม่อุม้พนักงาน
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ประจาํแลว้ หลายๆ คนพอจบเร่ืองน้ีแลว้รออีกสองเดือนเปิดกลอ้งใหม่ คาํถามคือสองเดือนน้ีเขาจะ

เอาอะไรกิน” (วศิน สมญัญากุล, สัมภาษณ์ 24 มีนาคม 2561) 

 

“เร่ืองคนเขียนบทมนัเป็นปัญหาคลาสสิกของวงการน้ีอยู่แล้วครับ มนัจะหายาก

เหมือนกนัท่ีเก่งๆ คือเยอะอ่ะมีเยอะ แต่ท่ีเก่งๆ มีไม่มาก ถา้ใครเก่งก็งานลน้ เพราะว่าตอนน้ีเราทาํ

คอนเทนตเ์ยอะข้ึนเร่ือยๆ ตั้งแต่มีทีวีดิจิทลั เราสร้างและพฒันาคนอยูเ่ร่ือยๆ ครับ เราเจอคนรุ่นใหม่

ท่ีเก่งๆ เราก็สร้างและพฒันาเขา ส่งเสริมอะไรแบบเน่ียครับ”  (สถาพร พานิชรักษาพงศ์, สัมภาษณ์ 

31 สิงหาคม 2560) 

 

“อนัน้ีท่ีสัมผสัเองนะ คนเขียนบทไม่ใช่บุคลากรท่ีถอยหลงัเขา้คลองของวงการ

ละครเลยนะ คนเขียนบทเป็นคนท่ีพร้อมจะเปล่ียน แลว้เก่งมาก ไปดูไดเ้ลยอย่างเร่ืองล่าสุดท่ี เคน 

นุ่น เล่น เร่ืองระเริงไฟ มนัเป็นละครนํ้ าเน่ามากเลยนะ แต่คนเขียนบทมีวิธีเขียนให้บุคลิกละคร 

การนาํเสนอเหตุการณ์ต่างๆ มนัไม่ใช่ละครตบตีข่มขืน แบบเดิมแลว้ ทั้งๆ ท่ีในนิยายมนัคือแบบนั้น 

แต่คนเขียนบทเปล่ียนใหม่ คนเขียนบทไม่ใช่คนท่ีเราตอ้งจดัการเขา เขาลํ้าหนา้คนอ่ืนในทีมงานดว้ยซํ้ า 

แต่ตอ้งเพิ่มจาํนวน แลว้ของแบบน้ีไม่ใช่เอาไปอบรม 6 เดือนแลว้ทาํได ้ใช้งานไดเ้ลย ตอ้งวางฐาน

กาํลงัการผลิตเหมือนทีมเยาวชนเลย เล้ียงกนัตั้งแต่เด็ก แลว้พอครบ 10 ปี แลว้ค่อยไปเก็บเก่ียว คือ

ธุรกิจเชิง creative economy มนัไม่งอกเงยภายในปีสองปี เกาหลีเองกวา่จะทาํไดข้นาดน้ีก็ใชเ้วลา”  

(ตวงทอง ศรประเสริฐ, สัมภาษณ์ 16 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“ผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่มีลกัษณะการทาํงานท่ีอิสระ ไม่เป็นพนกังานประจาํ ทาํใหข้าด

ความมัน่คงในการทาํงาน รัฐบาลจึงควรส่งเสริมให้แรงงานในอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ ในระดบั

ปฏิบัติการทั้ งในรูปแบบของพนักงานประจาํและพนักงานอิสระ มีรายได้ท่ีมั่นคงสมํ่าเสมอ ได้รับ

สวสัดิการท่ีดีจากรัฐ เช่น การไดรั้บสิทธิลดหยอ่นภาษี การรักษาพยาบาล อาจารยไ์ม่ค่อยห่วงเร่ือง

ไม่มีคนนะ เพราะวา่เรามีโครงสร้าง มหาวิทยาลยัท่ีมาก มีบุคลากรท่ีจะฝึกมากพอสมควรท่ีผา่นมา

คืออุตสาหกรรมมนัลุ่มๆ ดอนๆ พออุตสาหกรรมมนัลุ่มๆ ดอนๆ ผลิตไป คนก็ตกงาน คนก็ไปทาํ

อยา่งอ่ืน” (นวลนอ้ย ตรีรัตน์, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2561) 

 

“ผมวา่คนไทยโดยเฉพาะเทคนิคไม่แพช้าติใดในโลก Production ไม่แพใ้คร แต่ใน

เร่ืองวิธีคิดยงัต้องยอมรับว่าไม่เป็นระบบพอ จริงๆ ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้

ความสามารถของผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ไทยและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งให้มีความคิดสร้างสรรค ์มีการ
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ต่อยอดพฒันาทกัษะเฉพาะในวิชาชีพร่วมกบัสถาบนัการศึกษาหรือการจดัตั้งสถาบนัการวิจยัพฒันา

และอบรมเฉพาะดา้น ในเอเชีย เขาแฮปป้ีกบับุคลากรของไทยนะ  คือคุณภาพดี 100% งานโฆษณา

ต่างประเทศมาถ่าย ในฉากของเขา เป็นฉากไล่ล่ากนัในเมือง โลเกชัน่ของเขาคือทุ่งโล่งๆ ขบัในทุ่ง

โล่งๆ แลว้เอาไปทาํซีจี คนทาํซีจี คือคนไทย ถูกกว่าทาํเมืองนอกเยอะเลย ไดคุ้ณภาพดีมาก อนัน้ี

ต่างประเทศ แฮปป้ี” (วรัชญ ์ครุจิต, สัมภาษณ์ 21 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 3.1.3 งบประมาณ 

จากผลการสัมภาษณ์พบวา่มีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นต่อปัจจยั

ดา้นงบประมาณ ดงัน้ี 

การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมละครโทรทัศน์จะมีต้นทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน

เร่ือยๆ ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กจึงตอ้งวางแผนการทาํงานให้ดี ทาํใหผู้ป้ระกอบการ

ไม่กล้าลงทุนกบัการสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ เพราะมีความเส่ียงในการขาดทุนได้ ภาครัฐควร

สนบัสนุนในรูปเงินทุน มีกองทุนในการพฒันาผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก

รัฐบาลอยา่งต่อเน่ือง 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“อนัน้ีเฉล่ียๆ จากคนอ่ืนๆ ถา้ละครขนาดกลาง ประมาณ 5-8 แสนต่อตอน อนัน้ีคือ

ละครขนาดกลางลงไปถึงเล็ก และเราเช่ือว่าจะเป็นมาตรฐานไปอีกสักพกั แต่จะลงไปกว่าน้ีไม่ได้

แล้ว ถ้าละครท่ีงบตํ่ากว่า 5 แสน จะไม่ได้อะไร แต่ก็ไม่แน่ว่าอีกหน่อยอาจจะลงไปอย่างนั้น เพราะ

ลูกคา้ไม่มีตงัแลว้ไง แลว้ช่องก็ไม่สามารถขายโฆษณาในราคาท่ีแพงกวา่น้ีได ้ทาํให้ไปบีบค่าโปรดกัชัน่ 

แต่ถา้มองในอีกแง่หน่ึงเทคโนโลยใีนการผลิตก็ถูกลง แลว้ก็ง่ายข้ึน มีวิธีการทาํใหส้วยงามไดง่้ายข้ึน 

แต่คนท่ีจะมา operate ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัคนไม่ไดถู้กลง  ค่าของคนมีแต่จะแพงข้ึน ค่าครองชีพแพง

ข้ึน เทคโนโลยถูีกลง อุปกรณ์อาจจะถูกลง แต่คนมีแต่จะแพงข้ึน ไม่มีทางลงได”้ (ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระ

กุล, สัมภาษณ์ 14 สิงหาคม 2560) 

 

“รัฐบาลและผูผ้ลิตละครควรได้รับการสนับสนุนในรูปเงินทุน มีกองทุนในการ

พฒันาผูผ้ลิตละครโทรทศัน์ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลอยา่งต่อเน่ืองไดไ้หม จะสามารถมี

กองทุนแบบนั้นข้ึนมาเพื่อสนบัสนุนคนในวงการ” (เอกพจน์ ฉนัทาภรณ์, สัมภาษณ์ 4 ตุลาคม 2560) 

3.1.4 เคร่ืองมือ 

จากผลการสัมภาษณ์พบวา่มีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นต่อปัจจยั

ดา้นเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
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อุปกรณ์การผลิตและระบบการถ่ายทาํของละครโทรทศัน์ไทย มีการพฒันา

ท่ีดีมากข้ึนตามลาํดบั ทนัสมยัมากกว่าในอดีต ประเทศไทยมีการนาํเขา้และใชอุ้ปกรณ์การผลิตท่ีมี

มาตรฐานสูงเทียบเท่าต่างประเทศ 

ผูผ้ลิตละครโทรทัศน์ควรท่ีจะมีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านการผลิต

ละครโทรทศัน์ดว้ยการร่วมทุนการผลิตกบัผูผ้ลิตละครโทรทศัน์จากต่างประเทศ เพื่อเป็นการเรียนรู้

เคร่ืองมือใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ อุปกรณ์การถ่ายทาํ วิธีการถ่ายทาํ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ

สร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทยในอนาคต 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“ผูผ้ลิตละครโทรทัศน์อาจจะมีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้านการผลิตละคร

โทรทศัน์ดว้ยการร่วมทุนการผลิตกบัผูผ้ลิตละครโทรทศัน์จากต่างประเทศ เรียนรู้เคร่ืองมือใหม่ๆ 

เทคโนโลยีใหม่ๆ อุปกรณ์การถ่ายทาํบา้นเราไม่ต่างจากท่ีอ่ืนนะ ทนัสมยัเหมือนกนั  อนัน้ีเป็นส่ิงท่ี

กาํลงัค่อยๆ พฒันา ในต่างประเทศเขาจะระบุมาเลยวา่ตอ้งการคุณภาพงานเท่าน้ีๆ อยา่งของ Netflix 

เขาจะมีบอกมาเลยวา่ใชก้ลอ้งอะไรบา้ง หรืออยา่งของงานเกาหลีท่ีมาถ่ายในไทย ใชที้มงานไทย ตวั

แสดงไทย เขาก็กาํหนดแล้วว่าเขาต้องการกล้องคุณภาพเท่าน้ี” (วศิน สมญัญากุล, สัมภาษณ์ 24 

มีนาคม 2561) 

3.1.5 การสร้างสรรค์เน้ือหาละครโทรทัศน์ไทย 

จากผลการสัมภาษณ์พบวา่มีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นต่อปัจจยั

ดา้นการสร้างสรรคเ์น้ือหาละครโทรทศัน์ไทย ดงัน้ี 

เม่ือมีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัจดัตั้งสถานีใหม่เป็นจาํนวนมาก ทาํให้ละคร

โทรทศัน์มีการสร้างสรรค์เน้ือหาท่ีหลากหลาย มีเน้ือหาแปลก แตกต่าง ไปจากอดีต ทั้งกลุ่มเป้าหมาย

เดิม แม่บา้น ผูช้มชาวบา้น กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นมวลชนหรือ Mass มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง

หรือท่ีเรียกวา่ niche market มากข้ึน มีตลาดของผูช้มเฉพาะกลุ่มมากข้ึน เช่น กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มชายรัก

ชาย เป็นตน้ ทาํให้ผูช้มมีทางเลือกในการรับชมละครโทรทศัน์ไดม้ากข้ึน ควรมีการพฒันานกัเขียน

บทละครโทรทศัน์ท่ีมีประสิทธิภาพและมีจาํนวนมากข้ึน โดยการจดัโครงการพฒันานกัเขียนบท

ละครเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานเพิ่มมากข้ึน และมีการวางกลยทุธ์ของเน้ือหาทางวฒันธรรม มีการสร้าง

ภาพลกัษณ์ของประเทศไทยท่ีจะนาํเสนอผา่นเน้ือหาในละครโทรทศัน์ โดยอาจจะตอ้งมองตลาดใน

ประเทศ ตลาดเอเชีย ตลาดต่างประเทศ ท่ีตอ้งการรับชมละครโทรทศัน์ไทย 
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ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“ตอนน้ีดี เน้ือหาหลากหลาย พอมนัมีทีวีดิจิทลั เกิดข้ึนเน่ีย มนัยิ่งมีความเป็น niche  

สูงมากเลย ถ้าเราอยากไดล้ะครแนววยัรุ่น แนววาย ก็ดูจาก GMM เราอยากได้ละครดราม่าเขม้ขน้ 

ช่องวนัก็ดูได ้หรือถา้อยากไดแ้นวรากหญา้ชาวบา้น ลูกทุ่งๆ ช่องเจ็ดก็ยงัชดัเจนอยู ่ถา้มีการพฒันา

นักเขียนบทละครโทรทัศน์ ท่ีมีประสิทธิภาพให้มีจาํนวนมากข้ึน โดยการจดัโครงการพัฒนา

นกัเขียนบทละครเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพิ่มมากข้ึน ก็น่าจะเป็นขอ้ดีสําหรับผูบ้ริโภคคือว่า ถา้เรา

มองเห็นวา่เราชอบจริตแบบเน้ีย เราก็ไปช่องน้ี แลว้ก็ดูละครแบบน้ี มนัมีให้เลือกดูเยอะ หลากหลาย

ประเภท หลากหลายผูผ้ลิต” (พิทกัษศ์กัด์ิ ทิศาภาคย,์ สัมภาษณ์ 21 ธนัวาคม 2560) 

 

“วิธีการสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ ท่ีจะเป็นสินคา้ได ้น่าจะมีการวางกลยุทธ์ของ

เน้ือหาทางวฒันธรรมมีการสร้างภาพลกัษณ์ของประเทศไทยท่ีจะนําเสนอผ่านเน้ือหาในละคร

โทรทศัน์ โดยอาจจะตอ้งมองตลาดในประเทศ ตลาดเอเชีย ตลาดต่างประเทศ ท่ีตอ้งการรับชมละคร

โทรทศัน์ไทย ” (ตวงทอง  ศรประเสริฐ, สัมภาษณ์ 16 กุมภาพนัธ์ 2561) 

3.1.6 การวิเคราะห์ศักยภาพละครโทรทศัน์ไทย  

จากผลการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความเห็นต่อการ

วเิคราะห์ศกัยภาพละครโทรทศัน์ไทย ในดา้นจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคดงัน้ี 

จุดแข็งของละครโทรทศัน์ไทย 

ละครโทรทศัน์ไทย มีจุดแข็งในเร่ืองโปรดกัชั่น เทคนิคการถ่ายทาํท่ีดูง่าย

เขา้ใจง่าย ไม่ตอ้งตีความมาก  มีการพฒันามากข้ึนกวา่ในอดีต และละครโทรทศัน์แนวของไทยส่วน

ใหญ่จะเนน้เน้ือหาละครจดัจา้น ทะเลาะ ตบตี รุนแรง แต่ดูแลว้ไม่เครียด มีสีสัน มีความสนุกสนาน 

ตลกขบขนั ซ่ึงยงัคงเป็นเสน่ห์ของละครโทรทศัน์ไทยท่ีทาํให้ผูช้มในประเทศและต่างประเทศ

ติดตามได ้นอกจากนั้นละครโทรทศัน์ไทยมีการสอดแทรกเน้ือหาท่ีเป็นวฒันธรรม ทั้งวฒันธรรม

ดั้งเดิม และวฒันธรรมสมยัใหม่ อยู่ในละครโทรทศัน์ ซ่ึงในต่างประเทศไม่มีประเพณี วฒันธรรม

แบบน้ี ทาํใหต้วัเน้ือหาเป็นท่ีสนใจของผูช้มในต่างประเทศ 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“จุดแข็งของเราคือเน้ือเร่ืองพูดถึงความเพอ้ฝัน พูดถึงอุดมคติ หรือพวกละครท่ีอยู่

ในภาคพื้นนั้น เขาก็ดูกนัทั้งภูมิภาค อยา่งจีนเขาชอบงานเรามาก พวกเขย่าขวญัสยองขวญั หนงัเกย ์

หนงัวาย เขาชอบมาก แต่รัฐบาลหา้มไม่ใหดู้” (ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล, สัมภาษณ์ 14 สิงหาคม 2560) 
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“เร่ืองโปรดกัชัน่ เทคนิคการถ่ายทาํ เทคนิคการผลิต ผมว่าก็น่าสนใจและสู้เขาได ้

สาํหรับผมรับไดว้า่ละครไทยมีพฒันาการ มีคุณภาพในการผลิต พอมีการแข่งขนั คนท่ีทาํไม่ดีจะถูก

ด่า และคงตอ้งไปปรับปรุงให้ดีข้ึนกว่าเดิม  สําหรับผมมองวา่โปรดกัชัน่เป็นจุดแข็ง” (พิทกัษ์ศกัด์ิ 

ทิศาภาคย,์ สัมภาษณ์ 21 ธนัวาคม 2560) 

 

 “โดยรวมจุดแข็ง พี่มองวา่อยูท่ี่สาระมากกวา่ บางทีละครเครียดเกินไปก็ไม่ดี อยา่ง

ละครตบตีกนั ทะเลาะกนั ตีกนัในบา้น บางทีคนไทยก็ชอบ น่ีคือจุดแข็ง” (ทองสิทธ์ิ โสดาโคตร, 

สัมภาษณ์ 21 มีนาคม 2561) 

 

 “จริงๆ ตอ้งบอกว่าในส่วนท่ีแต่ละประเทศเขาทาํออกมาแลว้ขายได้อยู่แล้วก็คือ

เร่ืองของวฒันธรรม เราดูของเขาเกาหลี เพราะวา่เราไม่เคยเห็นวฒันธรรมแบบน้ี เขาดูของเราเพราะ

เขาก็ไม่เคยเห็นวฒันธรรมแบบของเรา ส่วนการเล่าเร่ืองในเชิงท่ีมนัเป็นวฒันธรรมมกัจะขายไดอ้ยู่

แลว้ แต่เขาไม่ไดมี้ในแบบของเรา อยา่งน้ีเขาก็เป็นการเสพวฒันธรรมของเรา หรือแมแ้ต่กระทัง่หนงั

ไทยในหลายๆ เร่ืองท่ีไปดงั เน้ือเร่ืองสนุกอยูแ่ลว้เป็นทุน ก็ยิง่ไปไดไ้กล เพราะวา่เขาไดเ้ห็นในส่ิงท่ี

เขาไม่เคยเห็นในประเทศเขา” (ผดุง สมาจาร, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2561) 

 

“ขอวิเคราะห์ในมุมของช่องเรานะคะ ซ่ึงแต่ละท่ีมีคาแรคเตอร์ละครท่ีแตกต่าง

อย่างชัดเจนอยู่แล้ว ซ่ึงอยู่ท่ีผูบ้ริโภคแล้วว่าจะถูกใจท่ีไหน สําหรับช่องเรา จุดแข็ง คือ เราสร้าง

ความสุขให้กบัคนดู เนน้คุณภาพการทาํงาน ตั้งแต่เน้ือเร่ืองท่ีเราพิจารณาเลือกมาอยา่งดี ทั้งดา้นการ

ผลิตและด้านคุณภาพการแสดงของนักแสดง ท่ีผ่านมาเรามีจุดแข็งด้านน้ี เป็นท่ียอมรับของคนดู

ละครไปแลว้ ไม่วา่จะนาํเร่ืองใดมาผลิตละคร แต่เราจะใชจุ้ดแข็งดา้นคุณภาพการผลิตและคุณภาพ

ของนกัแสดงของเรา” (ป่ินกมล มาลีนนท,์ สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

จุดอ่อนของละครโทรทศัน์ไทย 

ละครโทรทศัน์ไทยขาดความแปลกใหม่ของเน้ือหา ไม่สมจริง มีขอ้ผิดพลาดใน

เน้ือหา ขาดการคน้ควา้ท่ีละเอียดลึกซ้ึง เน้ือหาบางประการไม่ตรงความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 

การดาํเนินเร่ืองยงัช้า ไม่รวดเร็ว ทาํให้ไม่ถูกใจกลุ่มผูช้มบางกลุ่มและมกัมีขอ้ผิดพลาดในบางฉาก 

ขาดความต่อเน่ืองของฉากและโปรดกัชัน่ เม่ือเกิดความผดิพลาดในละครจะทาํให้ไม่ไดรั้บการตอบ

รับจากคนดูทั้งในและต่างประเทศ  
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ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“จริงๆ แล้วท่ีผ่านมา ตอ้งยอมรับว่าท่ีผ่านมา โปรดกัชัน่แลว้ก็เร่ืองความเขม้แข็ง

ของบทเน่ีย ยงัสู้ละครเกาหลีไม่ได้ ก็ถูกเขาตีตลาด” (สถาพร พานิชรักษาพงศ์, สัมภาษณ์ 31 

สิงหาคม 2560) 

 

 “ในส่วนของเน้ือเร่ือง น่าจะเป็นจุดอ่อน เพราะเน้ือหาท่ีเป็นอยู่ตอนน้ีขาดความ

แปลกใหม่ ผูผ้ลิตมองโจทยว์่าทาํแลว้ตอ้งประสบความสําเร็จเป็นหลกั ทาํยงัไงแลว้ขายได ้ทาํแลว้

คนดูจะตอ้งชอบ ทาํแลว้คนดูจะตอ้งชอบ ทาํใหข้าดความคิดสร้างสรรค ์ในส่วนท่ีควรจะสร้างสรรค ์

เพื่อเป็นทางเลือกให้กบัคนดู เน้ือเร่ืองมนัก็เลยจะซํ้ าๆ เดิมๆ” (พิทกัษศ์กัด์ิ ทิศาภาคย,์ สัมภาษณ์ 21 

ธนัวาคม 2560) 

 

 “จุดอ่อน คือ ความผิดพลาดในการผลิตงานละคร ท่ีไม่ได้การตอบรับจากคนดู 

ทั้งๆ ท่ีเราก็พยายามผลิตและเลือกเร่ืองท่ีคิดวา่จะประสบผลสาํเร็จ แต่การทาํละครเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

แมว้่าจะมัน่ใจในคุณภาพงานแต่ก็มีปัจจยัแวดล้อมหลายอย่าง จุดอ่อนจุดน้ีอยู่เหนือการควบคุม 

เพราะสมยัน้ีเดาทางคนดูยากมากจริงๆ ” (ป่ินกมล มาลีนนท,์ สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“ละครไทยไม่เคยเปล่ียนคอนเซปท์เลย คือฝร่ังจะเหมือนจริงมากข้ึน มีเหตุผลมี

ท่ีมาท่ีไป แต่ละครไทยไม่เคยเปล่ียนเป็นเรียลลิสติกเลย  ไม่ใช่มาฟอร์มเดียวอยูน่ัน่ หรือเป็นพระเอก

เล่นบทก็ไม่ค่อยเหมือนจริง ก่ีปีแล้วควรจะพฒันาได้แล้ว” (ธวชัชัย จิตรภาษ์นันท์, สัมภาษณ์ 15 

กนัยายน 2560)  

 

“ของต่างประเทศจะเดินเร่ืองเร็ว ถา้เป็นของไทยทาํยืดได้เป็นอาทิตยเ์ลย บทจะ

แน่นมาก มีความกระชบั แต่ของไทยมีแต่มองตากนัไปกนัมา ตอนน้ีเราตอ้งใช้เวลาให้คุม้ค่าท่ีสุด 

ดูละครก็ต้องบันเทิงท่ีสุด แล้วเพิ่มทางเลือกให้ผูช้มให้มากข้ึน” (วรัชญ์ ครุจิต, สัมภาษณ์ 21 

กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

โอกาสของละครโทรทศัน์ไทย  

ละครโทรทศัน์ไทย มีโอกาสในการพฒันาเป็นงานสร้างสรรค์และส่งออกตลาด

ต่างประเทศได ้ในปัจจุบนัละครโทรทศัน์ไทยเป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียงในประเทศจีน โดยภาครัฐ

จะตอ้งกาํหนดพื้นท่ีของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะส่งออกละครโทรทศัน์ให้ชดัเจน ทั้งประเทศเพื่อนบา้น
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ในกลุ่ม CLMV ประเทศจีน จะทาํให้ผูผ้ลิตสามารถสอดแทรกวฒันธรรมไทย หรือสอดแทรกการ

ประชาสัมพนัธ์ประเทศไทยได ้โดยภาครัฐสามารถสนับสนุนการนําเสนอโครงเร่ืองแปลกใหม่ 

โครงเร่ืองท่ีนาํเสนอวิถีชีวิตของคนไทย โครงเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระพิเศษของประเทศไทยใน

เน้ือหาของละครโทรทศัน์ได ้โดยใช้มาตรการส่งเสริมศกัยภาพในการแข่งขนัทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน เน้นกระบวนการสร้างสรรคใ์นตน้ทางใหม้ากยิ่งข้ึน จะเป็นโอกาส

ท่ีดีในการพฒันาอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ไทย 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“ตอนน้ีพฒันาการของละครบา้นเรามีมากข้ึนเร่ือยๆ ไดรั้บการยอมรับจากประเทศ

จีน เขาบอกเลยว่า ตอนน้ีละครของเรามาแรงมากได้รับการยอมรับเยอะข้ึนเร่ือยๆ แต่ท่ียงัไม่สุด

เพราะเร่ืองปัจจยัเงินทุนท่ียงัมีไม่มาก เพราะจริงๆ แลว้โปรดกัชัน่บา้นเราถา้เทียบกบัเกาหลีและจีน

เฉล่ียต่อตอน เราถูกกวา่เขามากหลายเท่า” (สถาพร พานิชรักษาพงศ,์ สัมภาษณ์ 31 สิงหาคม 2560) 

 

“ตอนน้ีท่ีมีคือตลาดจีนเขา้มา คนจีนเขาค่อนขา้งรับศิลปะและรับสินคา้ของไทยอยู่

แลว้ คนจีนเขาก็ดูซีรีส์ไทยอยูเ่ร่ือยๆ อยูแ่ลว้ ถา้เราจะเจาะกลุ่มตลาดจีนใหม้ากข้ึนควรจะทาํอยา่งไร 

ตอ้งตั้งคาํถามกลบัว่าทาํไมเราถึงดูซีรีส์เกาหลี ทาํไมซีรีส์เกาหลีถึงเจาะเราได้ คาํตอบคือเพราะ

คุณภาพได ้บทดี นกัแสดงเล่นดี คุณภาพสูงในระดบัท่ีสากลเขายอมรับ เขาก็พร้อมท่ีจะใหล้ะครของ

เราไปฉาย” (ผดุง สมาจาร, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2561) 

 

“เราต้องคิดให้ออกว่าไปออนแอร์หรือออนไลน์ในภูมิภาคไหนของโลก ต้อง

กาํหนดพื้นท่ีของกลุ่มเป้าหมายท่ีจะส่งออกละครโทรทศัน์ อยา่งใกล้ๆ  เรา ประเทศในกลุ่ม  CLMV 

หรือประเทศจีน เราจะได้กาํหนดเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัขอ้กาํหนดของแต่ละประเทศ วฒันธรรม 

ศาสนา และค่านิยมในสังคมของเขาไดใ้นเน้ือหาของละครของเรา” (ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล, สัมภาษณ์ 

14 สิงหาคม 2560) 

 

“ผมวา่ทาํให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายท่ีจะป้อนคนในประเทศ แลว้ค่อยส่งไป

ขายตลาดต่างประเทศ แล้วจะได้รู้ว่าแนวทางไหนท่ีคนดูต่างประเทศจะชอบ ภาครัฐจะต้อง

สนบัสนุนให้มีการคดัเลือกละครโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาในการส่งเสริมวฒันธรรมไทย อุตสาหกรรม

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อส่งออกไปฉายในตลาดต่างประเทศให้ได้อย่างต่อเน่ือง” (พิทกัษ์ศกัด์ิ ทิศา

ภาคย,์ สัมภาษณ์ 21 ธนัวาคม 2560) 
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“ความเป็นไทยท่ีน่าจะขายไดน่้าจะเป็นเร่ืองท่ีเรา เห็นวา่เป็นเร่ืองธรรมดาของเราน่ี

แหละ เราน่าจะจดัตั้ งวาระพิเศษของประเทศไทยในการผลิตละครโทรทัศน์ เพื่อใช้ละครเป็น

เคร่ืองมือในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ประเทศไทย เช่น ละครเทิดพระเกียรติ แต่อาจจะไม่ตอ้งเนน้ถึง

พระมหากษตัริย ์หรืออาจจะใช้เร่ืองของคนธรรมดาท่ีเราเห็นทุกวนัคือความแปลกใหม่แล้วใน

สายตาคนนอก นําเสนอส่ิงปกติของเราน่ีแหละ การกินการอยู่การใช้ชีวิตของเรา” (ตวงทอง ศร

ประเสริฐ, สัมภาษณ์ 16 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

 “ถา้มีมาตรการส่งเสริมศกัยภาพในการแข่งขนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ การ

เขา้ถึงแหล่งเงินทุน การรวมกลุ่มกนั เพื่อส่งเสริมให้ผลิตละครโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพและมีความ

หลากหลาย ส่งเสริม สนับสนุนภาคเอกชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตละครโทรทศัน์ 

โดยภาครัฐเปิดโอกาสให้มีการนําเสนอโครงเร่ืองแปลกใหม่ โดยภาครัฐเน้นกระบวนการ

สร้างสรรค์ในต้นทางให้มากยิ่งข้ึน ก็น่าจะเป็นโอกาสท่ีดีของละครโทรทัศน์ของไทย” (วศิน  

สมญัญากุล, สัมภาษณ์ 24 มีนาคม 2561) 

 

อุปสรรคของละครโทรทศัน์ไทย 

ผูผ้ลิตละครโทรทัศน์ในภาคเอกชนขาดการรวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานใน

ลกัษณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์และขาดงบประมาณในการทาํวจิยัร่วมกนัระหวา่ง ภาครัฐ เอกชน 

สถาบนัการศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมของผูบ้ริโภค เป็นการสะทอ้นขอ้มูลทางการตลาด

อย่างแทจ้ริง นอกจากน้ีอุปสรรคดา้นเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีทางเลือกเพิ่มมาก

ข้ึนก็เป็นปัจจยัท่ีสาํคญั เม่ือผูบ้ริโภคมีช่องทางในการรับชมส่ือบนัเทิงอ่ืนๆ ไดม้ากข้ึนกวา่ในอดีต  

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“ส่วนการลงทุนร่วมทั้งกบัภาครัฐ ภาคเอกชนจากต่างประเทศ ยงัไม่มีนโยบาย 

และเป็นไปไดย้าก ดว้ยปัจจยัหลายๆ อย่าง การทาํละครมีรายละเอียดเยอะมาก ขอ้เสียที่พบคือ 

เราตอ้งลงทุนเองทุกอยา่ง จึงมีค่าใชจ่้ายจาํนวนมาก” (ป่ินกมล มาลีนนท์, สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 

2561) 

 

“มีงบประมาณบา้งหรือไม่ ในการทาํวิจยัร่วมกนัระหว่าง ภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชม ของผูบ้ริโภค เพื่อเป็นการสะทอ้นขอ้มูลทางการตลาดอยา่งแทจ้ริง” 

(ตวงทอง ศรประเสริฐ, สัมภาษณ์ 16 กุมภาพนัธ์ 2561) 
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“แนวทางท่ีจะทาํให้เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ผมมองวา่อยูท่ี่ตวัผูผ้ลิตมากกว่า 

ท่ีจะมารวมตวักัน คือเอกชน มาจดัตั้ งเป็นองค์กร สมาคมหรืออะไรของตวัเองข้ึนมา เพื่อจะมา

ผลกัดนักลไกของตวัเองมากกวา่ ปัจจุบนัน้ีต่างคนต่างทาํ มีการแข่งขนักนัเองอยูม่าก องคค์วามรู้ไม่

เกิด เพราะแต่ละคนเขาเก็บของดีของตวัเองไว ้ไม่เอามาแชร์กนั” (พิทกัษศ์กัด์ิ ทิศาภาคย,์ สัมภาษณ์ 

21 ธนัวาคม 2560) 

 

“ผูบ้ริโภคเลือกส่ือดว้ยตวัเอง และภายใตเ้วลาอนัจาํกดัเท่ากนั 24 ชัว่โมงของแต่ละ

คน และส่ือบนโลกในน้ี เขาไม่อยูแ่ค่เมืองไทยแลว้ เขาไปต่างประเทศ เขาดู Netflix เขาไปทาํนู่นทาํ

น่ี ผูป้ระกอบการตอ้งเปล่ียน ทศันคติตวัเองใหม่ดว้ยวา่ตอนน้ีกลุ่มเป้าหมายเขาไม่ใช่แค่ประเทศไทย

เท่านั้น แต่เขามีกลุ่มเป้าหมายคือทั้งโลก” (ชมพนุูช ปัญญไพโรจน์, สัมภาษณ์ 16 เมษายน 2561) 

3.2  ปัจจัยภายนอกทีม่ีผลต่อการสนับสนุนการสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ไทย 

จากผลการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นท่ีผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นต่อปัจจยั

ภายนอกดา้นภาพรวมตลาด เศรษฐกิจ ค่านิยมของสังคม การเมือง กฎหมาย วฒันธรรม และการถูก

จาํกดัเน้ือหาละคร ท่ีมีผลต่อการสนบัสนุนการสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทย ดงัน้ี 

3.2.1 ภาพรวมเศรษฐกจิและการตลาด 

ปัจจุบันเม่ือสถานีโทรทัศน์ในประเทศเพิ่มจาํนวนมากข้ึน ทําให้ละคร

โทรทศัน์มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึน ภาครัฐสามารถผลกัดนั นโยบายส่งเสริมและพฒันากลุ่มคลสัเตอร์ 

เพื่อผลกัดนัการพฒันาตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการพฒันาความคิดสร้างสรรค์และการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี มีองค์ความรู้ท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน

สถาบนัการศึกษา เพื่อพฒันาประเทศไทยเป็นแหล่งรับจา้งผลิต (Outsource) ทางดา้นอุตสาหกรรม

ละครโทรทศัน์ท่ีสาํคญัของภูมิภาคไดร่้วมกบัผูน้าํอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ระดบัโลก 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“ผมคิดว่า น่าจะเร่ิมจากคุณภาพก่อนนะ สร้างละครให้ดีข้ึน ปัจจุบันพอมีทีวี

เพิ่มข้ึนแต่ละช่องดึงเน้ือหาเขา้ไปหาช่องตวัเอง ส่ิงท่ีผมคิดวา่รัฐจะส่งเสริมในแง่ท่ีวา่ ทาํคอนเทนต์

ให้มนัดีข้ึน อนัน้ีทุกคนรับรู้วา่ละครมีอิทธิพลต่อคนในประเทศแลว้เป็นสินคา้ส่งออกสร้างช่ือเสียง

ใหป้ระเทศได”้ (วรัชญ ์ครุจิต, สัมภาษณ์ 21 กุมภาพนัธ์ 2561)”  

 

“ถ้ามีนโยบายส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อผลักดันการพัฒนาตาม

นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการพฒันาความคิดสร้างสรรค์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีองค์
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ความรู้ท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบนัการศึกษา ผมวา่ประเทศ

เราจะเป็นแหล่งรับจา้งผลิต (Outsource) ทางดา้นอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ท่ีสําคญัของภูมิภาค

ไดร่้วมกบัผูน้าํอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ระดบัโลก” (เอกพจน์ ฉันทาภรณ์, สัมภาษณ์ 4 ตุลาคม 

2560) 

3.2.2 ค่านิยมของสังคม 

ค่านิยมของการมองละครโทรทศัน์วา่เป็น ส่ือบนัเทิง ท่ีมีคุณค่าและเป็นงาน

ศิลปะมากข้ึน โดยไม่มองวา่ละครโทรทศัน์ คือ ศิลปะชั้นตํ่า ท่ีไร้คุณค่าและไม่ประเทืองปัญญา ตอ้ง

เปล่ียนความรู้ความเขา้ใจของคนในสังคมท่ีมีต่องานละครโทรทศัน์ไทย 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

 “ละครยงัเป็นเร่ืองของคนวา่งงาน เร่ืองของคนไม่มีอะไรทาํ เร่ืองของแม่บา้น เป็น

เร่ืองของแม่คา้ ยงัเป็นส่ือท่ีโดนดูถูกอยู่มาก ถา้อาจารยม์หาวิทยาลยัหรือนักวิชาการเขียนถึงละคร 

จะโดนดูถูกว่าเรียนมาตั้ งสูง มานั่งดูละครนํ้ าเน่า เป็นอย่างน้ีจริงๆ นะ เพราะฉะนั้ นถ้าจะทาํสู่

อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ตอ้งเปล่ียนความเขา้ใจต่อละครก่อน ละครเป็นส่ิงท่ีเช่ือมต่อกบัชีวติคน ส่ิง

ท่ีจะนาํเสนอเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศซ่ึงจะนาํพามาสู่รายไดแ้ละส่ิงอ่ืนๆ ในอนาคตอีกมากมาย” 

(ตวงทอง ศรประเสริฐ, สัมภาษณ์ 16 กุมภาพนัธ์ 2561) 

3.3.3 การเมือง 

ปัญหาความต่อเน่ืองของการดาํเนินนโยบาย เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทาง

การเมืองบ่อยคร้ัง การเปล่ียนรัฐบาล การเปล่ียนนายกรัฐมนตรี การเปล่ียนรัฐมนตรีประจาํกระทรวง

วฒันธรรม และกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“เราไปดูงานที่เกาหลี เขาทาํเป็นเมือง ที่มีกลุ่มคนทาํภาพยนตร์มาอยู่รวมกัน 

มีบริเวณ การทาํงานใกลชิ้ดกนัระหว่างรัฐกบัเอกชน ทาํให้สามารถผลดัดนันโยบายท่ีซับซ้อนได ้

ของเรารัฐบาลเปล่ียนแปลงนโยบายก็ขาดหายไป ทาํให้ไม่ต่อเน่ือง รัฐบาลมาอยู่ไม่นานก็ไป ทาํ

อะไรไดต่้อเน่ืองได”้ (ธวชัชยั จิตรภาษน์นัท,์ สัมภาษณ์ 15 กนัยายน 2560) 

 

“ขอ้เท็จจริงคือ เรามีความไม่แน่นอนของฝ่ายรัฐ ทาํให้รัฐมนตรีท่ีเขา้มาดูแล อยูไ่ด้

ไม่นานมากนัก นโยบายหรือการทาํงานโครงการต่างๆ จึงไม่ต่อเน่ือง” (สุรศกัด์ิ สรรพิทกัษ์เสรี, 

สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2561) 
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3.3.4 กฎหมาย 

กฎหมายในการควบคุมดูแลด้านเน้ือหา ความเข้าใจในการถ่ายทอดงาน

ศิลปะเป็นช่องวา่งระหวา่ง ผูผ้ลิตละคร ผูบ้ริหารสถานีโทรทศัน์ และผูช้ม ในประเด็นความเหมาะสม

ของเน้ือหา และยงัขาดการส่งเสริมให้ละครโทรทศัน์มีเน้ือหาท่ีหลากหลาย เพราะละครประเภท

ส่งเสริมกีฬา หมอ พยาบาล วิชาชีพต่างๆ ในสังคม ไม่ถูกผลกัดนัให้ผลิต ส่วนใหญ่เม่ือละครท่ีมี

เน้ือหารุนแรง เนน้อารมณ์ความรู้สึก ถูกผลิตข้ึนมานาํเสนอแลว้ไดรั้บความนิยม จึงทาํให้มีการผลิต

ซํ้ าต่อเน่ือง ควรมีการร่างหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเอ้ือประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ให้

มากข้ึนในอนาคต 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“การจดัเรตของประเทศไทย น13+ น18+ เน่ีย เขาจดัเรตตามเวลาจริง แต่ถึงเวลาก็

เซ็นเซอร์อยูดี่ แลว้จะจดัเรตทาํไม คาํวา่ น13+ คืออะไร ละครบางเร่ือง ออนแอร์ตอนห้าทุ่มคร่ึง เรต 

18+ ไปแล้ว แต่ก็ยงัโดนความหมายของพี่คือพระเอกทาํความเลวมาเยอะมากเลยนะ ส่ิงท่ีเรา

ตอ้งการส่ือคือ คนเลว สุดทา้ยคุณก็ไม่ไดพ้บจุดจบท่ีดี พี่เลยรู้สึกว่า คนท่ีมีหน้าท่ีในการเซ็นเซอร์

จริงๆ หรือจดัเรต เขาเป็นใคร เขามีความรู้ตรงไหน น่ีคือส่ิงท่ีเมืองไทยเป็นอยู่” (วศิน สมญัญากุล, 

สัมภาษณ์ 24 มีนาคม 2561) 

“ผมมองไปถึงเร่ืองคาํวา่ เซ็นเซอร์ ละกนั เพราะวา่กฎหมาย จริงๆ เขาไม่ไดล้งมา 

อะไรกบัเรามาก เซ็นเซอร์เป็นตวักาํหนดว่า ฉายได้หรือฉายไม่ได้ หรือเรตอยู่ในตาํแหน่งไหน 

ผมเอาในแง่ของการนาํเสนอเร่ืองท่ีมนัไม่ผ่านเซ็นเซอร์ก่อนละกนั”  (ผดุง สมาจาร, สัมภาษณ์ 19 

มกราคม 2561) 

 

“ควรมีการร่าง ปรับปรุงกฎหมาย ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ 

เร่ืองกฎหมายกําลังแก้อยู่ กฎหมายมันล้าสมัย ตั้ งแต่ปี  51 จนปัจจุบัน ปัจจุบันมันเป็นผ่าน

อินเทอร์เน็ตแล้ว มนัไม่มีแล้ว  มนัให้บริการผ่าน Service Provider จ่ายเงินก็ดูได้เลย เป็น Netflix 

เป็นอะไรไปแลว้ ตรงน้ีตอ้งแก”้ (ประสพ เรียงเงิน, สัมภาษณ์ 28 มีนาคม 2561) 

3.3.5 วัฒนธรรม  

ส่วนใหญ่กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นวา่ ยงัมีวฒันธรรมบางประการของ

ประเทศไทยท่ีสามารถส่ือสารกบัประเทศเพื่อนบา้นได ้การสร้างละครโทรทศัน์ไทยท่ีมีเน้ือหาท่ี

เป็นวฒันธรรมสากล ท่ีผูช้มสัมผสัได ้ซ่ึงกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีมุมมองวา่ วฒันธรรมสากล แบบน้ีท่ีมีอยู่

ในประเทศไทยเป็นส่ิงท่ีขายไดแ้ละตอ้งมาช่วยกนัคน้หาเพื่อถ่ายทอดลงไปในละครโทรทศัน์ของไทย 
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วฒันธรรมไทยในมุมมองของภาครัฐมกัจะเป็นวฒันธรรมชั้นสูง แตะตอ้งไม่ได้ ซ่ึงการนาํเสนอ

วฒันธรรมเหล่านั้นลงไปในละคร ตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์เป็นอยา่งมาก  

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“มีวฒันธรรมบางอย่างท่ีอาจจะเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านรอบๆ ได้ กลุ่ม 

CLMV ทั้งหมด ซ่ึงมนัจะเช่ือมในแง่วฒันธรรมได้ เพราะมนัมีความคลา้ยคลึงกนัมากกว่าจีนหรือ

เกาหลี ของไทยมีความคลา้ยคลึงกบัเขา เพราะฉะนั้นทาํอะไรก็อาจจะเช่ือมกนั วฒันธรรมมนัเช่ือม

กนัหน่อย อยา่งพม่า ไทย ลาว เขมร การแชร์วฒันธรรมบางอยา่งท่ีมนัคลา้ยกนัมากกวา่ อนัน้ีก็เป็น

จุดดีของไทยนะ” (ธวชัชยั จิตรภาษน์นัท,์ สัมภาษณ์ 15 กนัยายน 2560) 

 

“อยา่ไปห่วงมากเร่ืองความเป็นไทย ทุกอยา่งตอ้งความเป็นไทย คือเอาสนุกไวก่้อน 

คือสนุกแบบไม่ใช่สีขาวนะ สนุกแบบ คือไม่ตอ้งมาเรตต้ิงเหมือนช่องอ่ืน คือถา้คุณทาํละครสีขาว 

ละครธรรมะแบบน้ี ไม่มีคนดูแล้ว แค่ฟังช่ือก็ไม่อยากดูแลว้ ธรรมะจริงๆ ท่ีจะไดคื้อได้จากท่ีพูด 

หรือจากอะไรมากกวา่ คือถา้คุณไปทาํแบบเดิม ตอ้งดูวา่สมยัน้ีมนัไปไกลขนาดไหนแลว้ ทาํยงัไงให้

รู้สึกว่ามนัอยู่กบัความเป็นจริง มีความเรียล มีความทนัสมยั ไม่ตอ้งพยายามไปยดัเหยียดอะไรใส่

ปากคน อยู่ท่ีวิธีการเขียน ผูก้ ํากับด้วย ก็มีบางคนท่ีเก่ง แต่ก็น่าจะมีมากกว่าน้ี” (วรัชญ์ ครุจิต, 

สัมภาษณ์ 21 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“มนัคือวฒันธรรมสากลท่ีเป็นอยู่ อย่างเกาหลีเขามองเห็นตรงน้ีว่ามนัขายได ้ทุก

วนัน้ีเราก็ใชข้องช้ินเดียวกบัท่ีคนอเมริกาใช้  เราดูทีวียี่ห้อเดียวกนั ใส่เส้ือผา้เหมือนกนั ทุกอยา่งมนั

เป็นสากลไปหมดแลว้ อะไรท่ีมนัเขา้ถึงคนง่าย มนัคือวฒันธรรมสากล ทาํละคร ทาํเพลง ทาํหนัง 

คนทั้งโลกเขา้ถึงมนัได้ ไหม เขา้ถึงมนัไดก้็ไม่ยาก  ท่ีเราจะทาํให้มนัเป็นสากล โฟกสัไปตรงนั้น 

แลว้ก็เติบโตไปตรงนั้น คือพอเราไปเนน้วา่วฒันธรรมเราก็ไปฟ้อนรํา ไปขายประวติัศาสตร์ ไม่ใช่วา่

มนัไม่ดีแต่ว่าเขาไม่อินดว้ย คือสมมติว่าคุณทาํละครเร่ืองหน่ึง คุณจะขายเทคโนโลยีในสินคา้นั้น 

เช่น มือถือ อาหาร ตูเ้ยน็ อะไรต่างๆ นานา คือคุณตอ้งทาํภาพให้คนเห็นวา่มนัดีก่อน เหมือนเกาหลี

เราเห็นละครดูสวยงามขายวฒันธรรมการกินอาหาร อาหารเกาหลีทุกวนัน้ีก็มีอยูทุ่กห้าง” (ชูเกียรติ 

ศกัด์ิวรีะกุล, สัมภาษณ์ 14 สิงหาคม 2560) 

 

“ถ้าจะพัฒนาในเร่ืองของอุตสาหกรรมท่ีเป็นเอกชนด้วยกัน มันมีประเด็นท่ี

น่าสนใจท่ีจะคุยกนัไดเ้ยอะ และเสนอไดเ้ยอะ เราถามวา่ ทาํไมละครหรืออุตสาหกรรมบนัเทิงของ
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ตะวนัตก หรือของประเทศท่ีพฒันาแลว้ ขายไดใ้นเมืองไทย เพราะประเทศไทยมีกาํลงัซ้ือ  ทาํไม

รายการของ BBC ถึงขายไปไดท้ัว่โลก เพราะภาษาองักฤษมนัก็ไปไดท้ัว่โลก  คนท่ีเขาซ้ือรายการ

ไปเขาฟังออกเขารับรู้ได้หมด  อนัน้ีเป็นปัจจยัสําคัญปัจจัยหน่ึง แต่ถามว่าละครไทย จริตร่วม 

ความชอบร่วมกนั ก็คือประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นประเทศท่ีไม่มีกาํลงัซ้ือ เขาก็ดู

ละครผี ละครเถ่ือน หรือสัญญาณท่ีมนัขา้มพรมแดนไป ซ่ึงเขาดูไดฟ้รี อนัน้ีมนัเป็นขอ้จาํกดั ท่ีทาํให้

อุตสาหกรรมบนัเทิงของไทยเน่ีย ไม่สามารถไปไดถึ้งไกลอยา่ง The X Factor หรือ Got Talent นะครับ 

เพราะวา่ ภาษาเราไม่ไดเ้ป็นภาษานานาชาติ” (พิทกัษศ์กัด์ิ ทิศาภาคย,์ สัมภาษณ์ 21 ธนัวาคม 2560) 

 

“ถา้วฒันธรรม คือจริงๆ ในอินโดจีนเราเจาะเขาง่าย เพราะเขาไม่มีตวัเลือก เขาตอ้ง

ดูเรา แต่พอเป็นอยา่งอ่ืน เช่น เกาหลี ญ่ีปุ่น ท่ีอุตสาหกรรมละครเขาแข็งแรง มนัก็อาจจะมีความยาก 

ส่ิงท่ีตอ้งมาช่วยกนัคิดก็คือ แลว้เราจะเอาอะไรไปขายเขา ความไทยแบบไหนท่ีเขามา ท่ีเขาสนใจเรา” 

(ตวงทอง ศรประเสริฐ, สัมภาษณ์ 16 กุมภาพนัธ์ 2561) 

3.3.6 การถูกจํากดัเน้ือหาละคร  

ประเทศจีนมีการจาํกัดโควตาการนําเข้าละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์

ต่างประเทศ ซ่ึงพื้นท่ีและประชากรของประเทศจีนมีจาํนวนมากและมีจาํนวนผูบ้ริโภคละคร

โทรทศัน์ของไทยเป็นจาํนวนมากเช่นกนั โดยในประเทศไทยมีหลายบริษทัท่ีไดรั้บการคดัเลือกทาํ

ให้โควตาการนําเขา้ไม่แน่นอนในแต่ละปี บางบริษทัอาจจะเคยได้โควตานําเข้าละครโทรทศัน์

จาํนวนมาก แต่ในปีถดัไปอาจจะถูกบริษทัอ่ืนๆ ในประเทศไทย เขา้มามีส่วนแบ่งโควตาการนาํเขา้

ละครโทรทศัน์ในประเทศจีนไดเ้ช่นกนั 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“จีนเขาจะมีโควตา มีกฎระเบียบหลายๆ อยา่ง โควตาเขาเน่ีย ประเทศจีนจะปล่อย

ให้ละครแต่ละประเทศเขา้ไปไดเ้ท่าไร มีระบบโควตา บางทีเขาก็ดิวช่อง3 ได ้เราก็ถูกโควตาเบียด 

หรือช่อง7 อาจจะไดไ้ปนิดหน่อย เหมือนวา่ 100% ก็ตอ้งมีคนมาแบ่งเราไป 10% 20% ไม่ไดแ้ข่งขนั

กนั บางทีเขาก็ไม่ไดซ้ื้อเราร้อยนะ อยา่งแต่ก่อนเราอาจจะขายได ้8 เร่ือง บางปีเขาก็เหลือ 5 บางทีก็

เหลือ 3 ภายในโควตา มนัก็มีเง่ือนไขการเลือก ไม่ใช่วา่มี 10 เร่ือง ก็รับ 10 เร่ืองหมด ของเราอนัไหน

ไม่ดี ไม่ตรงเขาไม่เอานะครับ แต่เน่ืองจากของเราดีและตรงเป็นส่วนใหญ่ เขาก็ตอ้งเหมา พอเขาซ้ือ

เหมาเราไปแลว้ เขาก็มีสิทธิไปซ้ือเร่ืองอ่ืนไปเติม ไม่ไดซ้ื้อเป็นแพ็คเกจ ซ้ือเป็นรายเร่ืองไป เขาก็

เลือกของเราไปฉายสลบัไปสลบัมา คร่อมเดือนคร่อมปี เขาก็ดูบริหารของเขา ตามโควตาท่ีเขาไดใ้น

การซ้ือมาจากประเทศไทย” (สุรพล พีรพงศพ์ิพฒัน์, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2561) 
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“จีนเขาจะมีโควตาในการนาํเข้าละคร ถ้าจะขายได้เพิ่มก็คือการร่วมลงทุนซ่ึงมี

หลายแบบมากครับ ร่วมทุนกนัหรือว่าในอนาคตเขาอาจจะจา้งเราผลิตแบบน้ีครับ มีหลายแบบ 

เพราะวา่ตน้ทุนเราถูกกวา่นะครับ” (สถาพร พานิชรักษาพงศ,์ สัมภาษณ์ 31 สิงหาคม 2560) 

 

ตอนที ่4 แนวทางการพฒันารูปแบบอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ของละครโทรทศัน์ไทย 

 

จากผลการสัมภาษณ์พบว่ามีประเด็นท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นต่อแนว

ทางการพฒันารูปแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของละครโทรทศัน์ไทย ท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์

ละครโทรทศัน์ไทย ดงัน้ี 

4.1  แนวทางด้านนโยบายและมาตรการ 

จากผลการสัมภาษณ์แนวทางด้านนโยบายและมาตรการ กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญแสดง

ความคิดเห็น คือ ภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ มีความคิดเห็นในเชิงนโยบายและมาตรการท่ี

สําคญัในการขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ไทยกบัการเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

ส่ิงสําคญัอนัดับแรกคือ การสํารวจสภาพตลาดละครโทรทศัน์ในปัจจุบันก่อนท่ีจะนําไปสู่การ

วางแผนยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน การส่งเสริมเน้ือหาด้านวฒันธรรมไทยเข้าไปสู่ละคร

โทรทศัน์เพื่อให้คนในประเทศและต่างประเทศ การมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย แปลกใหม่เพิ่มมากข้ึน 

ตลาดต่างประเทศให้ความสนใจละครโทรทศัน์ไทยเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นตลาดประเทศเพื่อน

บา้นท่ีสามารถเขา้ใจในเน้ือหาละครโทรทศัน์ของไทย เพราะมีความใกล้เคียงในเชิงวฒันธรรม 

และตลาดต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีสนใจเน้ือหาแปลกใหม่ โดยตอ้งมีการส่งเสริมการจดัจาํหน่ายและ

เผยแพร่ ทั้งในระดบัธุรกิจต่อธุรกิจ และระหวา่งธุรกิจกบัผูบ้ริโภค 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“ต่างประเทศสนใจละครไทยมาก ตอ้งส่งเสริมการจดัจาํหน่ายและเผยแพร่ ทั้งใน

ระดับธุรกิจต่อธุรกิจ และระหว่างธุรกิจกับผูบ้ริโภค นําละครไทยไปเสนอขายในรูปแบบงาน

มหกรรมบนัเทิงประเทศต่างๆ เท่ากบัเป็นการส่งออกท่ีทาํกนัอยู ่ส่วนปัจจยัท่ีจะสามารถแข่งขนักบั

ละครต่างประเทศ มีปัจจยัใดบา้ง ก็ทุกปัจจยั หลกัๆ ท่ีต่างประเทศจะสนใจคือ พล๊อตเป็นเร่ืองท่ี

น่าสนใจ นกัแสดงท่ีน่าสนใจ คุณภาพงานท่ีน่าสนใจ อยา่งท่ีพดูๆ กนัวา่ “หนา้ละคร” เป็นอยา่งไร ท่ี

จะดึงดูดความสนใจคนซ้ือ ทุกอย่างรวมๆ แล้วน่าสนใจ” (ป่ินกมล มาลีนนท์, สัมภาษณ์ 28 

กุมภาพนัธ์ 2561) 
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 “ถา้สอดคลอ้งกบัจริตของผูช้ม เราตอ้งเลือกดู เราตอ้งคดัเลือกแลว้ค่อยเอาออกมา

ขายต่างประเทศ อาจจะตอ้งมาแปลซับ เปล่ียนมุกบางมุกให้เขา้กบัผูช้ม คณะกรรมการที่มาทาํ 

ก็คงตอ้งช่วยรีเสิร์ช ช่วยเขาทาํการตลาด”  (วรัชญ ์ครุจิต, สัมภาษณ์ 21 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“ถา้เราสร้างตวัตน คนท่ีมาขายตอ้งขายเก่ง เพราะไม่เคยไดย้ินว่าเขาตดังบ ททท. 

เพราะ ททท. เขาก็ขายเก่ง ตอ้งมีผลงานเชิงประจกัษ์ เป็นกลยุทธ์ท่ีผูบ้ริหารตอ้งคิด เป้าหมายใหญ่

อาจจะไม่สําเร็จในวนัน้ี แต่ตอ้งมีเป้าหมายเล็กๆ ไปให้เขาเห็น วา่ละครกาํลงัจะไปแลว้นะ เช่ือวา่ถา้

ไปไดข้นาดน้ี รัฐบาลก็คงไม่กลา้ตดังบ ตอ้งหาคนท่ีเก่งท่ีสุดในเร่ืองน้ีเขา้มาทาํ” (นวลนอ้ย ตรีรัตน์, 

สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2561) 

 

“เราจะเห็นไดว้า่เพื่อนบา้นเราเขารู้จกัละครไทยหมดเลย เขาดูละครไทยเป็นบา้เป็น

หลงัเหมือนเรา เขารู้จกัดาราเรา เขารู้จกัสถานท่ีอะไรมากมาย ท่ีประสบความสําเร็จเพราะมีความ

ใกล้เคียงคล้ายคลึงกันในวฒันธรรม ละครเราคนลาวดู คนเขมรดู เขาเขา้ใจ เพราะมีวฒันธรรม

พื้นฐานท่ีใกลเ้คียงกนัมาก” (พิทกัษศ์กัด์ิ ทิศาภาคย,์ สัมภาษณ์ 21 ธนัวาคม 2560) 

4.1.1 นโยบายการจัดทําอุตสาหกรรมละครโทรทัศน์กับการเป็นอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์  

ละครโทรทศัน์ควรเร่ิมจากการเขียนนโยบายท่ีชัดเจนเพื่อนาํไปสู่การวางแผน

ยุทธศาสตร์ มีการจดัตั้งงบประมาณท่ีต่อเน่ือง นําไปสู่การปฏิบติัและการประเมินผล เพื่อดาํเนิน

ยุทธศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน และกาํหนดให้อุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ไทยเป็นส่วนหน่ึงใน

โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็น

ศูนยก์ลางของการผลิตละครโทรทศัน์ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นอนาคต ซ่ึงส่งผลต่อการ

ผลิตและการพฒันาทกัษะความรู้แรงงานในวชิาชีพละครโทรทศัน์จะเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในลาํดบัถดัมา  

ทั้งน้ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งมีความเขา้ใจและเล็งเห็นความสาํคญัของละครโทรทศัน์ท่ี

มีลกัษณะแตกต่างจากภาพยนตร์ โดยมีการสอดแทรกวฒันธรรมของไทยในละครโทรทศัน์ 

เพื ่อ เช่ือมโยงไปสู่ระบบเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น การท่องเท่ียว เป็นต้น และเปิดโอกาสให้คนใน

อุตสาหกรรมละครโทรทศัน์มีการสร้างสรรคเ์น้ือหาของละครโทรทศัน์ท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึนกวา่

ในปัจจุบนั  

นอกจากนั้น ควรมีการส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนระหวา่งประเทศ รวมถึง

ธุรกิจถ่ายทาํละครโทรทศัน์ในประเทศไทย รวมไปถึงการส่งเสริมและพฒันาตลาดละครโทรทศัน์

ไทย ใหค้นไทยรักละคร มีทศันคติท่ีดี  
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ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“ถา้พูดถึง category หนงัมาแลว้ไป ไม่ไดย้าวไกลเท่าละคร ทาํไมเกาหลีเขาถึงเลือก

ละคร และ subsidy (เงินสมทบ) ซีรีส์ เพราะซีรีส์ซึมเขา้ไปกบัแม่บา้นและคนท่ีอยูก่บัทีวเีปิดฟรี ไม่ได้

เสียเงินไปดู จึงอินไปเร่ือยๆ แลว้ใชร้ะยะเวลานาน ดูไดเ้ร่ือยๆ ยาวๆ ฉายไดห้ลายรอบ เพราะฉะนั้นเขา

ถึงเป็นซีรีส์ Purpose คืออะไร เหมือนตั้งนโยบายตอ้งมี mission วา่จะไปอะไร ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจใช่

ไหม ใช้วฒันธรรมขบัเคล่ือน เพื่อให้เศรษฐกิจดี ทาํไมไม่บรรจุเป็นหน่ึงหมวดของอุตสาหกรรมใน

สภาอุตสาหกรรม รวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมองลงมา วา่อุตสาหกรรมน้ีเป็น Creative economy  

 

ปัจจยัของนโยบาย อยู่ท่ีว่าทาํหรือยงั ปัญหาตอนน้ีคือ รู้แต่ว่ายงัไม่มีการกาํหนด

นโยบายท่ีชดัเจนอยา่งแทจ้ริง และไม่ไดมี้รายละเอียดของนโยบาย ถา้นโยบายชดั ก็จะมีผลลพัธ์ท่ี

เป็นรูปธรรม เช่น มีการส่งออกเพิ่มมากข้ึน หรือมีคอนเทนตท่ี์สร้างช่ือเสียงให้ประเทศท่ีตอบโจทย์

ท่ีชดัเจน เร่ืองนโยบายตอ้งตั้งเป็นวาระแห่งชาติ แลว้รายละเอียดอ่ืนๆ จะตามมา”  (สุรพล พีรพงศ์

พิพฒัน์, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2561) 

 

“การส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนระหวา่งประเทศ รวมถึงธุรกิจถ่ายทาํละคร

โทรทศัน์ในประเทศไทย มีการวางกลยุทธ์ ถา้เราดูตามนิยามอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์เร่ืองของการ

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เน้ือหา ศิลปวฒันธรรม ที่เป็นองค์ความรู้ในประเทศ มีโอกาสที่จะทาํได ้

แต่ถา้จะพูดถึงเร่ืองการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ กาํหนดนโยบายท่ีชดัเจน ไปสู่การสร้างกลยุทธ์

ทางการตลาด” (พิทกัษศ์กัด์ิ ทิศาภาคย,์ สัมภาษณ์ 21 ธนัวาคม 2560) 

 

“ตอ้งส่งเสริมและพฒันาตลาดละครโทรทศัน์ไทย ให้คนไทยรักละครโทรทศัน์

ไทย มีทศันคติท่ีดี และใช้เป็นส่ือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในชุมชนทอ้งถ่ินได ้

ตอ้งเปล่ียนวิธีการคิดของรัฐ วา่ส่ือจะตอ้งถูกควบคุม คนก็ไม่กลา้ ครีเอทอะไร ไม่กลา้ตั้งคาํถาม ไม่กลา้

ทาํให้เกิดความคิดใหม่ๆ ข้ึนมา ก็เลยจะวนเวียนอยู่ตรงนั้น” (ชูเกียรติ ศกัด์ิวีระกุล, สัมภาษณ์ 14 

สิงหาคม 2560) 

4.1.2 การต้ังหน่วยงานอิสระ  

แนวคิดการจดัตั้งหน่วยงานอิสระในรูปแบบ องคก์ารมหาชน หรือรูปแบบอ่ืนๆ 

ท่ีมีการบริหารจดัการคล่องตวักวา่การบริหารจดัการในรูปแบบระบบราชการ ทาํหน้าท่ีรับผิดชอบ

ในการกําหนดนโยบาย แผนและทิศทางการดําเนินงานเก่ียวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ละคร

โทรทศัน์ไทย และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัชาติใหเ้ป็นองคก์รเพื่อช่วยสนบัสนุนอุตสาหกรรม
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สร้างสรรคใ์หด้าํเนินต่อไปไดอ้ยา่งมีทิศทางท่ีชดัเจนรวมถึงผูท้าํงานควรมีความรู้ความเขา้ใจระบบ

อุตสาหกรรมละครโทรทศัน์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นอกจากนั้นภาครัฐตอ้งพฒันาระบบ

โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ไทยให้เป็นศูนยก์ลางของเอเชีย 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“มีองค์กรท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย แผนและทิศทางการ

ดําเนินงานเก่ียวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทย และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องใน

ระดับชาติ สมควรมีคณะกรรมการสักชุดเพื่อกาํหนดนโยบายและวางแนวทางขบัเคล่ือนอย่าง

จริงจงั” (ป่ินกมล มาลีนนท,์ สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“ส่งเสริมการปรับบทบาทของสถาบนัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้สนบัสนุนการ

เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายของธุรกิจสร้างสรรค์ ในรูปแบบองค์การมหาชนอิสระ” (วศิน สมญัญากุล, 

สัมภาษณ์ 24 มีนาคม 2561)  

 

“อาจจะพฒันารูปแบบการบริหารจดัการหน่วยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจในการส่งเสริม

และพฒันาอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค”์ (นวลนอ้ย ตรีรัตน์, สัมภาษณ์ 

1 มีนาคม 2561) 

 

“ส่ิงท่ีจะตอ้งเร่ิมก่อนคือ หน่วยงานรัฐบาลก่อน อาจจะเป็นหน่วยงานอิสระท่ีจดัตั้ง

ข้ึนมา มีรูปแบบเฉพาะ มีความเป็นอิสระ อาจจะมี พรบ. ข้ึนมารับรองไวอ้ยู ่ถึงแมรั้ฐบาลจะเปล่ียนไป

ยุคสมยัไหน หน่วยงานน้ีก็ยงัคงอยู ่และผลกัดนัให้เกิดการสานต่อนโยบายไปเร่ือยๆ ก็จะทาํให้มี

ความเสถียรและเกิดความมัน่คง มัน่ใจ ในมุมของผูป้ระกอบการซ่ึงก็จะไม่ตอ้งกลวัวา่ถา้รัฐบาลชุด

น้ีหมดแลว้จะตอ้งทาํอยา่งไรต่อ” (พิทกัษศ์กัด์ิ ทิศาภาคย,์ สัมภาษณ์ 21 ธนัวาคม 2560) 

 

“องค์กรอิสระก็มีขอ้ดี มีความคล่องตวั ในการบริหารงานแบบเอกชน แต่ไม่ใช่

เอกชน ตอ้งพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ไทย ในการเป็นศูนยก์ลาง

ของเอเชีย โครงสร้าง นโยบาย บุคลากร รวมถึงเร่ืองของความรู้ การศึกษา ความเขา้ใจในเร่ืองศิลปะ

ดา้นบนัเทิง นาํไปสู่เร่ืองการ บริหารจดัการ ไม่วา่จะเป็นรูปแบบไหน ตอ้งมีผูบ้ริหารจดัการท่ีดีและ

มีความเขา้ใจ” (สุรศกัด์ิ สรรพิทกัษเ์สรี, สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2561) 
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4.1.3 การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน 

ความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 มุมมอง คือ มุมมองสนบัสนุน กบัมุมมองท่ีเห็น

ต่าง 

มุมมองสนับสนุน ฝ่ายสนบัสนุนความคิดในการลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน

คือ การลงทุนสตูดิโอท่ีมีความพร้อม เป็นเมืองของอุตสาหกรรมส่ือบนัเทิง เพื่อจะไดเ้ป็นจุดศูนยก์ลาง

ในการติดต่อส่ือสารกนั 

 

“ในอเมริกาก็เป็นแบบน้ี คือถา้เมืองไหนเป็นเมืองของการถ่ายทาํก็จะเป็นทั้งเมือง

เลย แลว้ก็บุคลากรทั้งหลายจะมารวมกนัท่ีน่ี เราหาคนทาํงานง่ายมาก เหมือน silicon valley ในอเมริกาท่ี

ทั้งเมืองก็คือคนท่ีทาํเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ควรจะทาํให้มีลกัษณะแบบนั้น เหมือนทาวน์

อินทาวน์ ก็คือเมืองของโฆษณา ถา้เกิดมีจุดศูนยร์วม มี HUB  การทาํงานจะง่ายข้ึน เกิดการแลกเปล่ียน” 

(ตวงทอง ศรประเสริฐ, สัมภาษณ์ 16 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“โจทยข์องเราน่าจะเป็นโรงถ่ายท่ีมีสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีโลเกชั่นท่ีสร้างข้ึน

ใหม่ท่ีมีทุกอยา่งท่ีจะสนบัสนุนเขาได ้อนัน้ีก็ตอ้งเป็นเร่ืองของภาคเอกชน ในต่างประเทศจะนิยมมา

ใชโ้รงถ่ายในประเทศกาํลงัพฒันา เพราะถูกกวา่ ซ่ึงถา้เราสร้างใหพ้ร้อมก็จะทาํใหเ้ขามาใช ้หลงัจาก

นั้นเขาอาจจะใชพ้ื้นท่ีตรงนั้นเป็นท่ีท่องเท่ียวต่อเน่ืองวา่ใครอยากจะดูเบ้ืองหลงั” (นวลนอ้ย ตรีรัตน์, 

สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2561) 

 

มุมมองที่เห็นต่าง ฝ่ายท่ีเห็นแตกต่างออกไปมีมุมมองวา่ เป็นการลงทุนขนาดใหญ่

เกินไป ซ่ึงภาครัฐควรจะตอ้งคิดถึงความคุม้ทุนในการลงทุน และการใช้ภาษีของประชาชนในการ

สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ นอกจากน้ี โดยภาครัฐลงทุนช้าเกินไป ไม่ทนัต่อความเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเทคโนโลย ีปัจจุบนัเอกชนหลายๆ แห่งจึงลงทุนดา้นโรงถ่าย ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการ

ถ่ายทาํละครโทรทศัน์ดว้ยตนเองลํ้าหนา้ไปก่อนแลว้ 

 

“โครงสร้างพื้นฐาน มนัไม่ไดจ้าํเป็นอะไรขนาดนั้นหรอก รัฐไม่ตอ้งไปลงทุนขนาด

นั้น เพราะว่าเป็นภาษีของประชาชน ซ่ึงในประเทศน้ีมีส่วนอ่ืนท่ีควรเอาไปพฒันาอีกเยอะแยะ

มากมาย เพียงแต่วา่ส่ิงท่ีช่วยได ้คือลดโครงสร้างภาษี การนาํเขา้อุปกรณ์ถ่ายทาํ ภาษีของธุรกิจท่ีทาํ

เก่ียวกบัพวกน้ีลงมา” (ชูเกียรติ ศกัด์ิวรีะกุล, สัมภาษณ์ 14 สิงหาคม 2560) 
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“แต่ก่อนเราเคยใช้คาํว่า  Movie town เป็นเมืองภาพยนตร์ ปัจจุบนัเอกชนทาํเอง  

ภาครัฐเคยคิดจะลงทุน แต่วา่ปัจจุบนัเน่ืองจากวา่การทาํใช้เทคโนโลยีเยอะ ลงทุนโครงสร้างลงทุน

เยอะ ปัจจุบนัเอกชนลงทุนทาํกนัเยอะ รัฐเลยไม่ลงทุนเอง เคยมีการนิคมอุตสาหกรรม เม่ือประมาณ 

4-5ปีท่ีแล้ว เขาจะทําเป็นอุตสาหกรรมบันเทิง แถวๆ รอบๆ นอกกรุงเทพ  เขาจะทําเป็นนิคม

อุตสาหกรรมบนัเทิงโดยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้ แลว้ปรากฏว่าไม่มีใครสนใจ คือเอกชนเขา

บอกเขาทาํเองได้ และปัจจุบนัพวกละครหรือหนังบางเร่ืองแค่ถ่ายนิดหน่อย แล้วก็มาสร้างผ่าน

คอมพิวเตอร์ ถา้คนไม่ใชจ้ะไม่คุม้” (ประสพ เรียงเงิน, สัมภาษณ์ 28 มีนาคม 2561) 

4.1.4 วิธีการสนับสนุนผู้ประกอบการละครโทรทัศน์ไทย 

 ภาครัฐควรมีการสนับสนุนผูป้ระกอบการละครโทรทศัน์ไทย ดว้ยการให้

เงินอุดหนุนและต้องมีนโยบายและเป้าหมายท่ีชัดเจน  จึงจะหามาตรการในการช่วยเหลือและ

สนบัสนุนไดถู้กทาง หน่วยงานท่ีสนบัสนุนอุตสาหกรรมบนัเทิงจะตอ้งพูดคุยและแบ่งหนา้ท่ีในการ

ทาํงานเพื่อขบัเคล่ือนนโยบายให้เป็นรูปธรรมโดย ส่งเสริมผูป้ระกอบการให้มีบทบาทและมีส่วน

ร่วมในการกาํหนดทิศทางร่างแผนยุทธศาสตร์ มีการพฒันาและสร้างสรรค์ละครโทรทศัน์ไทย

ร่วมกบัสถาบนัการศึกษา สถาบนัวิจยั ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน โดยปรับกฎ ระเบียบ และ

กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค รวมทั้งมีมาตรการจูงใจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัละครโทรทศัน์ 

นอกจากนั้น ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้เอกชนตั้งโจทยใ์นการผลิตละครโทรทศัน์

ด้วยตนเอง ให้อิสระ เพราะมีประสบการณ์สูงและรัฐบาลทําหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุน ส่งเสริม

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ไทยใหส้ามารถเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีความเขม้แข็ง และ

ความสามารถในการแข่งขนั โดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบต่างๆ อาทิ กองทุน มาตรการภาษี เงินกู้

ดอกเบ้ียตํ่า เป็นตน้ มีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตลอดทุกปี สนบัสนุนเวทีเจรจาการคา้ระหว่างกนั และมี

การพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ

และมีสวสัดิการท่ีมัน่คง มีการส่งเสริมการปกป้องและคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาของงานละคร

โทรทศัน์ 

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“รัฐบาลควรส่งเสริมผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ไทยให้มีบทบาท

และมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาและสร้างสรรค์ละคร

โทรทศัน์ไทยร่วมกบัสถาบนัการศึกษา สถาบนัวิจยั ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน โดยปรับกฎ 

ระเบียบ และกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค รวมทั้ งมีมาตรการจูงใจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับละคร

โทรทศัน์” (พิทกัษศ์กัด์ิ ทิศาภาคย,์ สัมภาษณ์ 21 ธนัวาคม 2560) 
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“มีการพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้ 

ทกัษะทางวิชาชีพและมีสวสัดิการท่ีมัน่คง มีการส่งเสริมการปกป้องและคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาของงานละครโทรทศัน์”  (ตวงทอง  ศรประเสริฐ, สัมภาษณ์ 16 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“อุดหนุนใหท้าํเป็นโปรเจค สมมติคุณอุดหนุน 70% จ่ายเงินไปเลย แต่วา่ตอ้งใหไ้ด้

แบบน้ีนะ เพราะรัฐจะสามารถทาํไดคื้อวา่ คณะกรรมการท่ีคดัเลือกตอ้งมาจาก ภาคส่วนต่างๆ ให้มี

ความหลากหลาย มีทั้งภาคธุรกิจ ภาควชิาการท่ีอยากจะเห็นอุตสาหกรรมน้ีเติบโต เม่ือคดัเลือกได้

แลว้ก็ให้อุดหนุน เพื่อใหส้ามารถส่ือความหมายและสร้างงานออกมาไดย้ิง่ใหญ่” (นวลนอ้ย ตรีรัตน์, 

สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2561) 

 

“ส่ งเสริมผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมละครโทรทัศน์ ไทยให้ สามารถเป็ น

ผูป้ระกอบการท่ีมีความเขม้แข็ง และความสามารถในการแข่งขนั โดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบ

ต่างๆ อาทิ กองทุน มาตรการภาษี เงินกูด้อกเบ้ียตํ่า อยา่งละครเกาหลีบางเร่ืองก็ไม่มีลิขสิทธ์ิเลย คือ

เอาไปฉาย เขาไดแ้บรนด ์คือการต่อยอด ผูผ้ลิตก็ไดด้ว้ย คนไทย ท่องเท่ียวก็ไดก้นัหมด แต่รัฐบาลจะ

สนบัสนุนไหม” (วรัชญ ์ครุจิต, สัมภาษณ์ 21 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“รัฐสนับสนุนอย่างน้อย ช่วย PR ให้ก็ยงัดี ออกมาช่วยโปรโมทให้ด้วย หา solution 

และหาแนวทางให้ชัด และตอ้ง implement ให้ได้ อย่างน้อยท่ีสุดส่ิงท่ีอยู่ในมือของภาครัฐ น่ีคือ

หลกัการบริหาร นโยบายแปลออกมาเป็นรูปธรรมไดด้ว้ยอะไร ไม่มีเงิน ก็ไม่เป็นไร เพราะเราทาํธุรกิจ

ของเราอยูแ่ลว้” (สุรพล พีรพงศพ์ิพฒัน์, สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2561) 

 

“ท่ีจริงคนท่ีตีโจทยต์อ้งเป็นภาคเอกชนอยู่แลว้ รัฐให้การอุดหนุนในลกัษณะซ่ึง

ก่อให้เกิดการแข่งขัน เพราะฉะนั้ นต้องเป็นภาคเอกชน ท่ีมีครีเอทีฟ”  (พิทักษ์ศกัด์ิ ทิศาภาคย์, 

สัมภาษณ์ 21 ธนัวาคม 2560) 

4.2  แนวทางกลยุทธ์การสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์ไทย 

จากผลการศึกษา แนวทางดา้นกลยทุธ์การสร้างสรรคล์ะครโทรทศัน์ไทย สามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็น   

4.2.1 การปรับรูปแบบการเล่าเร่ืองของผู้ประกอบการละครโทรทัศน์ไทย 

ในปัจจุบัน ผูป้ระกอบการละครโทรทศัน์ไทยต้องปรับเปล่ียนตวัเองอยู่

ตลอดเวลา ทั้ งในแง่ของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคนดูโทรทัศน์ออกจากหน้าจอ
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โทรทศัน์ไปสู่หน้าจอโทรศพัท ์ทั้งเร่ืองของการคาดเดาอารมณ์ความรู้สึกของผูช้มต่อการชมละคร

โทรทศัน์ ทาํให้ส่ิงหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการละครโทรทศัน์ไทยตอ้งปรับปรุงคือ การเล่าเร่ือง ท่ีจะตอ้ง

สนุก น่าติดตาม มีคุณภาพ ทนัสมยั ไม่วา่จะนาํบทประพนัธ์เดิมมาสร้างใหม่ หรือการคิดพล็อตเร่ือง

ข้ึนมาใหม่ อีกทั้งยงัตอ้งพฒันาให้การเล่าเร่ืองมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนอีกด้วย เพื่อสร้าง

ทางเลือกใหม่ๆ ใหก้บัผูช้ม  

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“ตอนน้ีตอ้งปรับตวั ก็ทาํให้ความยาวของละครแต่ละเร่ือง ของแต่ละช่อง ไม่ยาวเกิน 

เด๋ียวน้ีก็จะไว เพราะฉะนั้นโอกาสท่ีเขาจะไดอ้ะไรเพื่อให้คุม้ค่า ระยะเวลาเด๋ียวน้ีมนัก็สั้นลง เขาตอ้ง

กลบัมาคิดแลว้วา่ การทาํละคร ตอ้งไม่คิดวา่มนัออกแค่ช่องทางเดียว กลายเป็นวา่เขาตอ้งหา  Multi-

platform ใหไ้ด ้เพื่อจะขายตามท่ีต่างๆ” (นวลนอ้ย ตรีรัตน์, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2561) 

“ผมว่าเร่ิมตน้จากการเขียนบท เขียนเน้ือเร่ืองให้ดีท่ีสุด แล้วก็ตดัต่อ อนัน้ีสําคญั 

การเล่าเร่ืองไม่ควรซับซ้อน ง่ายๆ สนุก ไม่ตอ้งตีความ เน้ือหาเรียบๆ ไม่ได้กระตุน้ให้คิดว่าแล้ว

ทาํไมถึงเป็นแบบน้ี แล้วเราจะทาํอะไร ซ่ึงในละครต่างประเทศจะมีคาํถามเยอะ คือเป็น conflict 

ไม่ใช่แค่ชั้นเดียว ตอ้งคิดเพิ่มหลายชั้น ซ่ึงอนัน้ีผมว่าอยากให้มีการส่งเสริมให้ทาํยงัไงให้เพิ่มข้ึน” 

(วรัชญ ์ครุจิต, สัมภาษณ์ 21 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“สุดทา้ยคือทาํยงัไงใหมี้ความสนุกของละครอยูใ่นนั้นจะเล่าแบบไหน หรือจะเป็น

เร่ืองอะไรทาํไดห้มดเลย เพียงแต่ดูแลว้คุณตอ้งทาํใหมี้เส้นเร่ืองอยู ่มีจุดไคลแมก็ซ์ มีความน่าติดตาม 

การเปิดปมปัญหา คล่ีคลาย คือตอ้งทาํไดต้ามน้ีแลว้ถา้ทาํไดส้ามารถเขียนเป็นสูตรไดเ้ลยนะ เพราะซีรีส์

ทั้งหลายในอเมริกาก็เป็นสูตรแบบน้ี ถา้ไดสู้ตรอยา่งน้ีออกมา คุณทาํอะไรก็น่าจะประสบความสําเร็จ” 

(ตวงทอง ศรประเสริฐ, สัมภาษณ์ 16 กุมภาพนัธ์ 2561) 

 

“ปัจจุบนัคนดูเดาใจยาก มีส่ิงอ่ืนๆ ท่ีคนดูให้ความสนใจมากกวา่ละคร ถา้คนดูไป

แลว้คือบางคนก็ไปเลย กลบัมายาก บางคนไม่อยูห่นา้จอทีวี แต่อยูท่ี่หนา้จอโทรศพัทม์ากกวา่ เราจะ

ทาํอยา่งไรเพื่อดึงคนดูให้ได ้เพราะฉะนั้นเราตอ้งต่ืนตวัตลอดเวลา ตอ้งพฒันาทุกดา้น คุณภาพการ

ผลิต ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเก่า เร่ืองใหม่ คุณภาพตอ้งมาก่อน ทนัสมยั น่าสนใจ มีจุดขาย และสะดุดใจ 

ถูกใจคนดูสักเพียงใด ก็ตอ้งพฒันาทุกๆ ด้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตละครตั้งแต่ตน้จนสําเร็จเป็น

ละครในแต่ละเร่ือง” (ป่ินกมล มาลีนนท,์ สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2561) 
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“ทาํเน้ือเร่ืองให้สนุก ตอ้งมีพล็อตใหม่ๆ หรือพล็อตเก่าก็ไดแ้ต่ตอ้งตีความใหม่ 

คุณตอ้งมีความละเอียด  ตอ้งทาํรีเสิร์ช ไม่ใช่สตอร่ีรีเสิร์ช นะ แต่เป็น consumer research การนาํเสนอส่ิง

ท่ีเป็นไทยไม่ใช่เร่ืองของคลาสสิคไทย ตอ้งเป็นโมเดิร์น เป็นปัจจุบนัของไทย ยกตวัอย่างเกาหลี 

นัน่ก็คือ ยงัอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ แต่เป็นเร่ืองปัจจุบนั การกินขา้วดว้ยกนั ซีนบางซีนยงัเห็นไหกิมจิ

อยู ่นัน่ไม่ไดย้ดัเยียด แต่เป็นวถีิ การเป็นไทยไม่ใช่จะตอ้งมุ่งไทย ผา้ไทย วิถีชีวิตแบบไทยๆ ตอนน้ี

สังคมเราเร่ิมเป็นสังคมเล็กๆ แยกกนัอยู่ สังเกตละครไทย เคยเห็นไหม พระเอกไทย นางเอกไทย 

ทาํอาชีพอะไร ตดัมาแต่เร่ืองในบา้น” (สุรศกัด์ิ สรรพิทกัษเ์สรี, สัมภาษณ์ 28 กุมภาพนัธ์ 2561) 

4.2.2 การส่งเสริมนักแสดงทีม่ีศักยภาพ 

ภาครัฐจะตอ้งช่วยผลกัดนันกัแสดงท่ีมีฐานกลุ่มผูช้มในต่างประเทศ มีการ

พฒันาองคค์วามรู้และทกัษะดา้นการแสดงให้กบันกัแสดง พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสาร ภาษาและ

วฒันธรรม มีผลงานออกมาอย่างต่อเน่ือง อาํนวยความสะดวก ด้านงบประมาณการเดินทางไป

ประชาสัมพนัธ์ละครโทรทศัน์ในต่างประเทศดว้ยรวมไปถึงสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการ

พฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทกัษะทางวชิาชีพและ

มีสวสัดิการท่ีมัน่คง  

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“ส่ิงหน่ึงท่ีพบในซีรีส์ต่างประเทศ เขาไม่ไดคิ้ดเฉพาะตลาดในประเทศเขา เขาจะ

คิดว่าจะตอ้งไปขายที่ไหน ส่ิงที่ผูส้ร้างละครไทยตอ้งคิดว่า ละครไทยเราจะไปขายที่ไหนบา้ง 

เม่ือละครเราจะไปขายท่ีไหนบา้งตอ้งถามวา่กลุ่มเป้าหมายของเราตรงนั้นจะมีอะไรดึงดูดเขาไดบ้า้ง 

เช่น นกัแสดงไทย นกัแสดงชาติอ่ืนๆ นกัแสดงมีความสามารถมากแค่ไหน ตอ้งมองวา่เป้าหมายเรา

เป็นท่ีไหนยงัไง” (นวลนอ้ย ตรีรัตน์, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2561) 

 

“มีการพฒันาองค์ความรู้และทกัษะดา้นการแสดงให้กบันักแสดง รวมถึงพฒันา

ทกัษะดา้นการส่ือสาร ภาษาและวฒันธรรม สนบัสนุนดาราไทยท่ีไปต่างประเทศ เขาตอ้งกินตอ้งอยู ่

ไปเรียนภาษาเอง ไปเช่าบา้นอยูเ่อง ควรมีสมาพนัธ์หรืออะไรท่ีจะสนบัสนุนเขา ดาราไทยท่ีไปแบบ

น้ีตอ้งดูแล ตอ้งฝึกฝนภาษา ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ ฝึกการวางตวั ทาํยงัไงให้เขาอยูอ่ยา่งย ัง่ยืนได้

ท่ีนัน่ แต่ตอนน้ีทุกคนไปดว้ยตวัเอง” (ตวงทอง ศรประเสริฐ, สัมภาษณ์ 16 กุมภาพนัธ์ 2561) 

4.2.3 แนวทางปัจจัยสนับสนุนรูปแบบการสร้างสรรค์การผลิตละครโทรทัศน์ไทย 

ปัจจยัสนับสนุนอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ไทยคือ ตอ้งทาํให้อุตสาหกรรม

เติบโต มีบุคลากร แรงงานเขา้มาในอุตสาหกรรมให้มากข้ึน โดยการทาํเป็นระยะเวลา เพราะอุตสาหกรรม
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สร้างสรรคใ์นลกัษณะน้ี ไม่สามารถเห็นผลไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น แต่ตอ้งเป็นการวางแผนอยา่งเป็น

ระบบ ภาครัฐและเอกชนตอ้งมีการทาํความเขา้ใจร่วมกนัใหม่ โดยมองวา่ตลาดตอ้งการอะไร มากกว่า

การนาํเสนออะไร ผูผ้ลิตจึงควรสร้างเน้ือหาในส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เป็นวฒันธรรมของเราเอง  

ภาครัฐควรทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือน สนบัสนุน กระตุน้ 

ส่งเสริมและพฒันาตลาดละครโทรทศัน์ไทย สนบัสนุนความร่วมมือในการร่วมทุน ในการผลิต

ละครโทรทศัน์ร่วมกนั (Co-production) โดยการทาํสัญญาขอ้ตกลงระหวา่งรัฐต่อรัฐ ระหวา่งเอกชน

กบัเอกชน ตลอดจนการพฒันาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์ไทย การเขา้ถึง

แหล่งเงินทุนสําหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีตอ้งการ

พฒันาละครโทรทศัน์ไทยใหเ้ป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์  

 

ดงัตวัอยา่งความคิดเห็นในประเด็นดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

“ตอ้งมีการส่งเสริมและพฒันาตลาดละครโทรทศัน์ไทย สนบัสนุนความร่วมมือใน

การร่วมทุนระหว่างประเทศ รวมธุรกิจการสร้างสรรค์และการผลิตละครโทรทัศน์ทั้ งในและ

ต่างประเทศ ตลอดจนการสนบัสนุนการพฒันาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมละครโทรทศัน์

ไทย การเขา้ถึงแหล่งเงินทุนสําหรับผูป้ระกอบการผลิตละครโทรทศัน์ไทยรายใหม่และผูป้ระกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีต้องการพฒันาละครโทรทศัน์ไทยให้เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ 

ภาครัฐควรทาํหน้าท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือน ทาํหน้าท่ีเป็นผูส้นบัสนุนเป็นผูก้ระตุน้” 

(วศิน สมญัญากุล, สัมภาษณ์ 24 มีนาคม 2561) 

 

“มีการสนับสนุนการผลิตละครโทรทศัน์ร่วมกนั (Co-production) โดยการทาํสัญญา

ขอ้ตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐ ระหว่างเอกชนกบัเอกชน ในลกัษณะทางการ เพื่อทาํธุรกิจร่วมกนั 

รวมไปถึง การส่งเสริมการวิจยัสนับสนุนการพฒันาละครโทรทัศน์ไทย เพื่อพฒันาสู่การเป็น

อุตสาหกรรมสร้างสรรคด์ว้ย” (ชมพนุูช ปัญญไพโรจน์, สัมภาษณ์ 16 เมษายน 2561) 


